
 ๒๐๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               สาริศา ๘๙/๒ 
 
วันที่เสียชีวิตทานจะมีเงินอยูกอนหนึ่งที่ใหเราตองดูแล ในการดูแลเรื่องการทําศพเรื่อง
อะไรก็แลวแตที่จะตองดูแล ดังนั้นผมฝากเปนขอสังเกตวาทานรัฐมนตรีตองสรางสมดุล
ของเงิน ๒ กอนนี้วาทําอยางไรก็แลวแตใหลูก หลานมีความรูสึกวาเขาดูแลผูใหญ
จนกระทั่งเสียชีวิตแลว เขายังมีโอกาสที่มีเงินอยูกอนหนึ่งในการที่ฌาปนกิจหรือแกปญหา
หลายสิ่งหลายอยางที่ผูอาวุโสทานนี้ทําไว ทานตองเซทสมดุลเร่ืองนี้ครับ ถามวาจะ 
เซทสมดุลอยางไร ใจลึก ๆ แลวผมกังวลครับวา ๑๕ เทาที่เหลือไปใหค้ําประกันเงินกู 
มันหมดจริง ๆ เปนไปไดไหมวาทานจะลดสัดสวนเงินกอนนี้อาจจะใหกําหนดไป ๑๐ เทา 
หรือ ๑๒ เทาเหลือไวสัก ๓ เทา ถึง ๕ เทาไวใหลูกหลานไปใชในการแกปญหาเฉพาะเจาตัว  
ก็คือตัวผูรับบํานาญที่เสียอายุไปใหลูกหลานเอาเงินกอนนี้ไปแกปญหา โดยเฉพาะเรื่อง
การทําศพในคนที่มีอายุหรือมีฐานะทางการเงินที่ต่ําครับ ขอสังเกต  
   ขอที่ ๒ คือเจตนารมณของกฎหมายตองการใหมาบรรเทาความเดือดรอน
ทําอยางไรที่จะใหการกูเงินกอนนี้เปนการบรรเทาความเดือดรอนจริง ๆ เพราะวามิฉะนั้น
แลวถากูงายขึ้นมาแลวก็จะเปนการใชเงินฟุมเฟอยเปนการเอาเงินอนาคตมาใชโดยเปลา
ประโยชน แลวสุดทายก็จะสรางปญหาตามมา ผมสังเกตดูวาที่ผานมาผมมีโอกาส 
ไดพูดคุยกับธนาคารหลาย ๆ ธนาคารในชวงที่กฎหมายฉบับนี้จะเขา เห็นมีธนาคารอยู
ธนาคารหนึ่ง ขออนุญาตเอยนามก็คงไมไดทําใหธนาคารเสียหาย คือธนาคารทหารไทย 
ผมเช็คไปที่ธนาคารกรุงไทยเหมือนกันและธนาคารกรุงไทยก็มีเหมือนกัน ในการที่จะ 
ใหผู รับบํานาญสามารถกูเงินได เขาใหกูได ๑๑ เทา ทานรัฐมนตรีคงจะแปลกใจวา 
สวนใหญโดยธรรมชาติของคนรับบํานาญก็จะเอาบําเหน็จดํารงชีพ ๑๕ เทาไปแลว 
หลังจากเอา ๑๕ เทานี้ไปแลวก็จะเหลือ ๑๕ เทาเมื่อตัวเองเสียชีวิตโดยที่กฎหมายนี้ 
ยังไมออกมีธนาคารใหกับขาราชการที่รับบํานาญผานธนาคารสามารถกูเงินได ๑๑ เทา
ของเงินบํานาญรายเดือน ซึ่งผมถือวาก็เทากับวาวันนี้ธนาคารเขาล้ําหนาราชการ 
ไปเรียบรอยแลว เขาใหผูรับบํานาญสามรถกูเงินได ๑๑ เทา โดยที่รายเดือนจะหักอยางไร
ก็แลวแตเปนขอตกลงที่ทําความตกลงกันไป ----------------------------------------------------- 
 

- ๙๐/๑ 



 ๒๐๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๙๐/๑ 
 
โดยที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังไมตองไปรับภาระตรงนี้ ผมถือวาเปนขอสังเกต 
ที่อาจจะเผื่อทําใหกระทรวงการคลังไปพิจารณาเปนกรณีพิเศษตอไป  
  เรื่องที่ ๓ ที่เปนขอสังเกตคือ มันมีคําอยูคําหนึ่งคือถาผูรับบํานาญนั้น
ประพฤติชั่วอยางรายแรง เพราะอยาลืมวาสิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นยังเปนสิทธิของ
ราชการอยู ถาผูรับบํานาญนั้นประพฤติชั่วอยางรายแรงก็เทากับวาสิทธิในการรับบํานาญ
กอนนี้ก็จะไมเกิดขึ้น ถามวาถากระทรวงการคลังเปนคนค้ําไปแลวการแกปญหานี้จะแก
อยางไร จริงอยูในกฎหมายเขียนไววาจะตองไปเรียกเอาคืนจากผูรับบํานาญหรือเรียกจาก
กองมรดก ผมไมเชื่อขาราชการเหลานี้จะมีกองมรดกที่เหลือนี้ เพราะทานคงจะทราบดีวา
ขาราชการสวนใหญเปนขาราชการระดับกลางถึงระดับลาง ซึ่งรับบํานาญรายเดือนนี้ 
นอยมาก ตัวเลขของกรมบัญชีกลางเมื่อป ๒๕๕๐ เขียนไววา สัดสวนของผูรับบํานาญ 
รายเดือนนั้นต่ํากวา ๑๕,๐๐๐ บาท ปละประมาณ ๖๐ กวาเปอรเซ็นต ถาต่ํากวา 
หมื่นบาทนี้ประมาณ ๓๖ เปอรเซ็นต ซึ่งถือวาเปนคนสวนใหญของคนผูรับบํานาญ ดังนั้น
อยากจะถามทานวาทานมีแนวทางในการที่จะแกไขปญหาอยางไร เกิดถาผูรับบํานาญ 
คนนั้นถูกกําหนดวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  เทากับวากระทรวงการคลัง 
ตองรับผิดชอบโดยเปลาประโยชนจริงหรือไม  
  ขอสังเกตขอที่ ๔ คือเนื่องจากวาเจตนาของทานนอกจากวาเปนการ
แกปญหาความเดือดรอนแลว มีการเขียนไววาเพื่อเปนการสงเสริมการลงทุน ผมเปนหวง
ครับ เมื่อสักครูนี้ผมเรียนไปแลววาทานจะมาสงเสริมการลงทุนในคนที่อายุเยอะ ๆ ก็คือ
คนที่ มีอายุ  ๖๐  ปขึ้นไปและมาลงทุน  และเงินสวนใหญแลวขาราชการระดับ 
ที่รับบํานาญรายเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท เปนกลุมคนสวนใหญ ถาคิด ๑๕ เทานี้ก็โดยเฉลี่ย
ประมาณแสนกวาบาทถึง ๒ แสนบาท ถามวาเงินแสนกวาบาทในอายุขนาดนี้จะเอาไป
ลงทุนอะไร แลวทําใหเกรงวาคนหนุมนี้มันลมได ทานรัฐมนตรีครับ แตถาคนหนุมเวลาลม
แลวยังพอลุกได แตถาคนอายุมากแลว แตถาพูดภาษาชาวบานคือคนแกลมแลวลุกยาก 
จึงอยากจะฝากเปนขอสังเกตใหรัฐมนตรี  
  และสุดทายคือตอนที่ผมไดฟงเพื่อนสมาชิกบางทานไดพูดถึงเรื่อง กบข. 
กองทุน กบข. ในไตรมาส ๓ นี้พบวาติดลบอยู ๔.๕๕ เปอรเซ็นต ก็เทากับวาถาคนที่รับ 



 ๒๐๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๙๐/๒ 
 
รายเดือนบํานาญจาก กบข. ที่มีอายุ ๖๕ ปขึ้นไปจะขาดทุน ผมฟงดูแลวนาเปนหวง  
ยิ่งภาวการณเอาเงินไปลงทุนของ กบข. นี้ และภาวะตลาดหุนเปนอยางนี้จึงอยากจะเรียน
กับทานรัฐมนตรีวาทานมีมาตรการอยางไรในการตรวจตราหรือควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานของกองทุน กบข. เพื่อไมใหเกิดปญหา ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญอาจารยรัชฎาภรณ แกวสนิท ครับ 
  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธาน 
สภาที่เคารพ ดิฉัน รัชฎาภรณ แกวสนิท ส.ส. พรรคประชาธิปตย แบบสัดสวน กลุมที่ ๓ 
อยากจะเสนอขอคิดเห็นสําหรับกฎหมายฉบับนี้ นอกเหนือจากที่เพื่อน ๆ ทาน ส.ส.  
ในสภาผูแทนราษฎรนี้แสดงความเห็นไป  
  อันดับแรกนี้อยากจะกราบเรียนวา ถาอานกฎหมายฉบับนี้ความที่ดิฉันเอง
ไมใชนักเศรษฐศาสตร ไมใชนักการเงิน นักอะไรนี้ ดิฉันก็ รูสึกวากฎหมายฉบับนี้ 
เวลาเราพูดถึงนี้เราพูดถึงในเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก แตดิฉันคิดวากฎหมายฉบับนี้อยางที่
คุณหมอวรงคพูดนี้ มันมีมิติทางสังคม ทางวัฒนธรรมอยูเยอะมากเลย ซึ่งดิฉันก็เปนหวง 
แลวก็พยายามที่จะพูดคุยมา ๒ สัปดาหแลว เพราะเราคิดวาจะเอาเรื่องนี้ เขามา  
๒ สัปดาหแลว กฎหมายฉบับนี้ถาเราคุยกันมันเปนเรื่องของแนวคิดวาเดิมทีอยางที่ 
คุณหมอพูดวาแนวคิดของการใหเงินบําเหน็จบํานาญเปนวัฒนธรรม เปนรากเหงาของ
สังคมไทยที่หลังจากที่ทํางานแลวเขาก็ควรจะได เพราะเมื่อกอนนี้ก็เรียกวาเปนเบี้ยหวัด
บํานาญ แลวก็มีเงินอีกสวนหนึ่งใหไปเลี้ยงดูบริวาร เพราะฉะนั้นพอเงินบํานาญก็จะเปน
เงินใหตอบแทนแลวก็ไปใชหลังการทํางาน สวนบําเหน็จตกทอดนี้ก็เอาไวเลี้ยงดูบริวาร
แลวก็เอาไวใชจายอยางที่วานี้ เพราะฉะนั้นก็อยูที่เปนความคิดหลายทานก็อาจจะบอกวา 
เพราะฉะนั้นเงินบําเหน็จตกทอดนี้กวาจะไดตายแลว ตัวขาราชการคนนี้ก็ไมไดใช 
เพราะฉะนั้นควรจะเปนเงินของเขาซึ่งเขาเอามาใชตอนที่เขายังมีชีวิตอยู แตอีกสวนหนึ่ง 
ก็อาจจะบอกวามันก็ควรจะเปนเงินบําเหน็จตกทอดที่เปนสิทธิใหลูกใหหลาน ใหบริวาร
ทั้งหลายเอาไวทั้งทําศพ หรือใชจายอื่น ๆ ก็ตาม ------------------------------------------------- 
                  - ๙๑/๑ 



 ๒๐๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๙๑/๑ 
 
เพราะฉะนั้นถาคิดอยางนี้แลวมันถึงไดมีทางปฏิบัติออกมาที่แตกตางกัน อยางเชน 
ถาสมมุติเมื่อกอนนี้เราก็บอกวา ดิฉันฟงหลายทานก็บอกวาผู รับบํานาญไดรายได 
ที่ต่ํามาก ไมเพียงพอตอการยังชีพในบั้นปลาย ดิฉันก็นั่งนึกนะคะวาที่จริงขาราชการ
บํานาญเมื่อจะบํานาญรูวาตัวเองไดเงินบํานาญเทาไร แลวจะตองจัดวางแผนชีวิตตัวเอง
อยางไร ถาเทียบกับประชาชนเขาไมมีรายไดเปนรายเดือนเลย ดิฉันก็ยังคิดวาดี 
เพราะฉะนั้นถาเราบอกวาเขามีรายไดต่ํามากเลย แลวไมเพียงพอตอการยังชีพ แลวแถม
บอกวายังตองดํารงฐานะที่เหมาะสมของตัวเอง แปลวาก็ตองวางตัวเหมือนเดิมใชไหมคะ 
เปนคําถามของดิฉันวาทานตองวางแผนที่จะดําเนินชีวิตของทานตามเหมาะตามสมแลวก็
ตามแกอัตภาพดวย เพราะฉะนั้นตอนนี้พอบอกวาผูรับบํานาญมีรายไดต่ํา วิธีแกก็คือ 
แกดวยหลักเกณฑในการคํานวณบํานาญใหมีบํานาญเพิ่มขึ้น แลวบางทานก็บอกวา
เงินเดือนต่ําเพราะวาตอนหลังมา มาเปนสมาชิก กบข. ถูกหลอก ดิฉันสมัยเปนขาราชการ
ตองสารภาพวาดิฉันไมไดเขา กบข . นะคะ  เพราะดิฉันไมเชื่อวา กบข . จะมาทํา 
สิทธิประโยชนอะไรเพิ่มมากขึ้นได ดิฉันไมไดเขา แตจริง ๆ มีทาน ส.ส. ก็บอกวา ที่จริง 
พอตอนหลังจริง ๆ เขาแลวคนที่ เปนสมาชิก กบข. ไดเงินนอยลง เพราะวา กบข.  
เอาเงินกอนไปลงทุน ตอนนี้ก็มีขาวออกมาจะเอาเงิน ๕๐,๐๐๐ ลานบาท ไปลงทุน 
ในตราสารหนี้แลวก็ตราสารทุนในประเทศ แลวก็จะมีคนที่จะมาจัดการกองทุนใหมมีอยู  
๔ ราย  แลวตองถามวาถาขาดทุนจะทําอยางไร  ดิฉันถามแมกระทั่งกองทุนของ
ประกันสังคมนี้ แลวถาการจะไปลงทุนอะไร คณะกรรมการ กบข. ตัดสินใจไดเลยใชไหม 
แลวคนที่เปนเจาของเงินทั้งหลายเขาจะมีสิทธิอะไรบาง ก็ฝากถามทานหนอย ทีนี้การที่ 
ใหเอาบําเหน็จดํารงชีพมาใชกอน สมัยกอนเราก็วิพากษวิจารณกัน ก็มีคนบอกวาเอามา
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของขาราชการบํานาญ บางคนก็บอกวาทําอยางนี้เปนการ 
เอาเงินอนาคตมาใช เพราะวามันยังไมถึงเวลาเลย เขาก็บอกวาแตอยางไรก็ตองใช 
เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ ดิฉันก็ฝากกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรี
วาตองวางแผนใหดี อะไรคือการกระตุนเศรษฐกิจ อะไรคือการกระตุนการบริโภค  
ถาบริโภคอยางเดียวเราก็จะเห็นวาเทาไรก็จะไมพอ เพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้ 
ก็อยากกราบเรียนวาเราแกไขกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อที่จะใหเอาสวนที่เหลือจากบําเหน็จ 



 ๒๐๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๙๑/๒ 
 
ดํารงชีพเอาไปเปนหลักประกัน แลวทานก็บอกวาหลักประกันเงินกูเพื่อสงเสริมการลงทุน
ในหลักการของกฎหมาย ถาจะเพื่อการสงเสริมการลงทุน ดิฉันคิดวาเราคงจะตอง 
มีเงื่อนไข ดิฉันเสนอนะคะสําหรับทานที่จะเปนกรรมาธิการ เสนอใหมีกําหนดเงื่อนไข 
ในการกูเงินวาจะเอาไปทําอะไร เพื่อที่บางทานก็บอกวาถากูไปแลวคนระดับนี้ก็อาจจะ
ชําระคืนไมได ถาไมกําหนดเงื่อนไขในการกู ถากูแลวเอาไปใชฟุมเฟอย ใชอะไรก็ได 
ใชฟุมเฟอยเพราะคิดวาเปนสิทธิของตัวเอง เขาก็จะหมดตัว แลวสภาผูแทนราษฎรเอง 
ก็ตองมาคุยกันอีกวาเราจะหาทางชวยกลุมคนเหลานี้ไดอยางไร ในขณะที่ปจจุบันนี้ 
เรากําลังหาทาง รัฐบาลกําลังหาทางแกปญหาหนี้ใหคนกลุมตาง ๆ ขาราชการทุกกลุม 
เกษตรกร แรงงานทุกกลุม ถาเราไมกําหนดเงื่อนไขในการกู เพื่อที่จะสงเสริมการลงทุน 
ไปใชอะไรที่เปนประโยชนหรือสิ่งที่จําเปนอาจจะตองจํากัดความคําวา จําเปน นี้ ถาเรา 
ไมทําอยางนี้เราจะเพิ่มกลุมขาราชการบํานาญที่จะเปนหนี้แลวก็ใหเราตองมาแกไขปญหา
หนี้อีกดวย ก็กราบเรียนวาฝากทานหนอยก็แลวกันนะคะวา อยามองแตดานเศรษฐกิจ
อยางเดียว ตองมองในแงของสังคม ในแงวัฒนธรรม ความสัมพันธในครอบครัวดวย  
บางคนบอกวาการที่มีบําเหน็จตกทอดเปนการเพิ่มคุณคาใหกับขาราชการบํานาญ ใหกับ
ผูสูงอายุในบานเรา เพราะถาไมมีอะไรหลงเหลือเดี๋ยวจะไมมีลูกหลานดูแล มันเปนการ
สรางความสัมพันธในครอบครัวดวย ก็มีเพื่อนสมาชิกบอกดิฉันวาใหดิฉันเวลา ๗ นาที  
๗ นาทีพอดี ขอบคุณคะ 
 

- ๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๙๒/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตองขอบคุณอาจารยรัชฎาภรณนะครับ อยูในเวลาดีมากครับ คุณวัชระ เพชรทอง ครับ 
  นายวัชระ เพชรทอง (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร 
เขต ๑๑ หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ทานประธานครับ การที่ รัฐบาลไดเสนอราง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... กระผมมีความเห็น
ดวยเปนอยางยิ่งและเห็นดวยเปนอยางยิ่งในรางของ คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล กับคณะ 
ที่เปนผูเสนอ เพราะไดรวมถึงการยกเลิก มาตรา ๖๓ ตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ทานประธานครับ ผมอยากจะกราบเรียนไปยัง
ทานรัฐมนตรีวา ขาราชการ คําคํานี้มีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่ง แมกระทั่งพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวซึ่งเปนที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศและทั่วโลก ทานยัง
ทรงมีพระราชดํารัสรับสั่งใหลงชื่อกรอกในชองของอาชีพวา ขาราชการ เมื่อขาราชการ 
มีกองทุนบําเหน็จบํานาญโดยขาราชการพลเรือนหมายความวา ขาราชการพลเรือน 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการหมายถึงบรรดาผูพิพากษาทั้งหลายทั้งปวง 
ขาราชการฝายอัยการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ก็คือครูบาอาจารยของกระผมและของทุกทาน 
ที่ไดสั่งสอนทุกทานมา ขาราชการการเมืองตามกฎหมายระเบียบขาราชการการเมือง 
ขาราชการฝายรัฐสภาซึ่งนั่งอยูในสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ ขาราชการตํารวจตามกฎหมาย
ระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และ
ขาราชการกลาโหมซึ่งรวมถึงทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่นั่งอยูบนบัลลังกในขณะนี้ 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมมีความรูสึกวาถารัฐบาลไดผลักดันรางพระราชบัญญัตินี้ 
ให มีผลบังคับใช ไดสํา เร็จ  ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันจากการที่กระผมนั้นเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากระบบเขตจึงไดเห็นถึงความทุกขยากของบรรดาคุณลุง 
คุณปาซึ่งเปนขาราชการบํานาญที่ไดปลดเกษียณไปแลวมีความทุกขในการดํารงชีวิตเปน
อยางยิ่ง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําและลมเหลวจึงทําใหขาราชการเหลานี้ คุณลุง  



 ๒๐๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๙๒/๒ 
 
คุณปา คุณนา คุณตา คุณยาย ประสบปญหาในการครองชีพ เมื่อทานกําลังจะผาน
กฎหมายใหขาราชการ อดีตขาราชการเหลานี้สามารถที่นําบําเหน็จตกทอดไปเปน
หลักทรัพยในการประกันการกูเงินกับสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดได  
จึงนับวาเปนหลักการที่ดีและเปนเหตุผลที่ดีที่จะแกไขปญหาภาวการณครองชีพของ 
อดีตขาราชการเหลานั้น ซึ่งปจจุบันมีอยูถึง ๓๓๙,๑๖๗ ทาน ทานประธานสภาที่เคารพ 
แตสิ่งที่ผมวิตกอยูประการหนึ่งก็คือวาการนําเงินในอนาคตมาใชกอนนั้นก็เปนสิทธิ 
อันชอบธรรมของขาราชการผูนั้นก็ตาม แตปรากฏวาขาราชการบางคนซึ่งขาราชการ 
บางคนนั้นจะใชสิทธิในการนําบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยอันนี้นั้น ขาราชการ 
บางคนไดประพฤติปฏิบัติ ในสิ่ งที่กระผมเห็นแลววาเปนการนาจะประพฤติชั่ ว 
อยางรายแรง เขาก็ไมควรที่จะมีสิทธิไดบําเหน็จบํานาญดังกลาวนั้น -------------------------- 
 

- ๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๙๓/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ ยกตัวอยางเชน ขาราชการตํารวจซึ่งมีหนาที่ในการพิทักษ 
สันติราษฎร บําบัดทุกข บํารุงสุขใหกับพี่นองประชาชน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินใหกับพี่นองประชาชน ยกตัวอยางเชน ในกรุงเทพมหานครมีผูบัญชาการ
ตํารวจนครบาลเปนผูรับผิดชอบ แตถาปรากฏวาผูบัญชาการตํารวจนครบาลไมสามารถ 
ที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนแมกระทั่งใกลเขต
พระราชฐานได เชน การปลอยใหมีการวางระเบิด ยิงระเบิดเขาไปในกลุมผูชุมนุมประทวง
ในทําเนียบรัฐบาล เปนตน หรือแมกระทั่งการวางระเบิดในสถานที่ตาง ๆ รอบ ๆ ทําเนียบ
รัฐบาลหรือแมกระทั่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร  เปนตน  โดยเจ าหนาที่ ตํ ารวจ  
หัวหนาเจาหนาที่ตํารวจซึ่งเปนผูบัญชาการตํารวจนครบาลไมสามารถที่จะจับกุมคนราย
ผูกระทําความผิดไดแมแตคร้ังเดียวหรือแมแตคนเดียว อยางนี้ก็ไมควรที่จะไดรับบําเหน็จ
บํานาญ ทานประธานที่เคารพครับ หรือแมกระทั่งขาราชการทหารบางคนบางนายที่มียศ
ถึงพลตรีแตกลับสรางความปนปวนวุนวายขึ้นในบานเมือง ใหสัมภาษณวาจะมีการ 
ปาระเบิด มีเครื่องยิงระเบิดเขาไปในกลุมผูชุมนุมประทวงในทําเนียบรัฐบาล เปนตน 
อยางนี้ควรจะไดรับบําเหน็จบํานาญหรือไม ทานประธานที่เคารพครับ ครูบาอาจารยของ
กระผมซึ่งไดสอนกระผมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง หลายทานก็มีความประสงคที่จะใช
สิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลกําลังจะออกฉบับนี้ เพื่อที่จะนําไปเปนหลักทรัพยในการที่จะ
ประกันการกูเงินกับสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังไดกําหนดตอไป ไมเฉพาะ 
ครูบาอาจารยของกระผมเทานั้น แตยังรวมถึงเพื่อนขาราชการ ไมวาจะเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะคุณครูในสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวนนับหมื่นคนก็มีความ
ประสงคที่จะใชสิทธิอันนี้เชนเดียวกัน คุณครูในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนนับหมื่นคน
ครับ ทานประธานที่เคารพครับ ในขณะนี้ตางก็ไปกูเงินจากธนาคารกรุงไทยดวยความ
ยากเย็น  ลํ าบากและแสนเข็ญยิ่ งนัก  หรือแมกระทั่ งข า ราชการบํ านาญของ
กรุงเทพมหานครก็ไดบอกกลาวกับกระผมมาวา การจายเงินบําเหน็จบํานาญของ
กรุงเทพมหานครนั้นเปนไปดวยความลาชา แตปจจุบันผมคิดวาทานผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครทานที่ผานมาไดแกไขปญหานี้ไปเปนที่ลุลวงแลว ทานประธานที่เคารพครับ  
โดยหลักแลวกฎหมายฉบับนี้จะเปนเครื่องกระตุนภาวะเศรษฐกิจใหดีขึ้นอยางแนนอน  



 ๒๐๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๙๓/๒ 
 
และสมควรอยางยิ่งที่จะใชรางพระราชบัญญัติของพรรคประชาธิปตย ซึ่งเสนอโดย 
คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล เปนรางพระราชบัญญัติหลัก เพราะไดรวมถึงการยกเลิก 
มาตรา ๖๓ ในพระราชบัญญัติฉบับเกา ในขณะที่รางพระราชบัญญัติของรัฐบาลนั้นไมได
มีขอความอันนี้ ทานประธานที่เคารพครับ ขาราชการบํานาญกําลังรอคอยความหวัง 
จากสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ที่จะชวยกันผลักดันรางกฎหมายฉบับนี้ใหผานเปนกฎหมาย
โดยเร็วที่สุด เพราะวาสภาวการณในปจจุบันตื่นขึ้นมาในวันพรุงนี้ กระผมในฐานะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาใหม ตื่นขึ้นมาวันพรุงนี้ก็ยังไมทราบวาสภาผูแทนราษฎร
แหงนี้จะดํารงอยูหรือไม เพราะเต็มไปดวยขาวคราวการยุบสภาจากทานนายกรัฐมนตรี
ตลอดเวลา ทานประธานที่เคารพครับ ปญหาความทุกขยากของพอแมพี่นองประชาชน
และความทุกขยากของบรรดาคุณลุง คุณปา คุณตา คุณยาย ซึ่งเปนขาราชการบํานาญ
ทั่วประเทศนั้นมีอยูทั่วทุกหัวระแหงและกําลังรอคอยความหวังจากสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ 
กระผมอยากจะตั้งขอสังเกตไวแตเพียงเทานี้ ขอขอบคุณทานประธานครับ 
 

- ๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๙๔/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสมาชิกครับ เราไดใชเวลาอภิปรายกันเปนเวลาพอสมควรนะครับ ผมเห็นสมควร 
ปดการอภิปราย กอนจะลงมติจะใหผูเสนอรางมีสิทธิสรุปไดอีกครั้งหนึ่ง แตกอนที่ 
ผู เสนอรางจะสรุป ผมจะขออนุญาตอานหนังสือสําคัญ เปนหนังสือจากศาลฎีกา 
ที่ สย ๑๐๐/๕๔๐๙ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เร่ือง แจงคําสั่งศาลฎีกา ผมจะสรุป 
โดยยอนะครับ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งไดยื่นคํารองขอใหศาลฎีกาสั่งใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม แทนนายประสิทธิ์ 
ตั้งศรีเกียรติกุล และนายสนอง เทพอักษรณรงค บัดนี้องคคณะผูพิพากษาไดพิจารณา
วินิจฉัยคดีดังกลาวเสร็จแลว โดยมีคําสั่งใหยกคํารอง จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
นั่นก็หมายความวา ความเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของคุณประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล 
และคุณสนอง เทพอักษรณรงค ยังคงอยู ทานก็จะตองมาใชสิทธิในการออกเสียงลงมติ 
ทุกครั้งดวยนะครับ เชญิทานรัฐมนตรีอภิปรายสรุปครับ 
  รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง)  :  
กราบเรียนทานประธานแลวก็ทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอขอบคุณทานสมาชิกไดใหขอคิด
หรือขอสังเกตคอนขางเยอะมากนะคะตรงนี้ กอนอื่นดิฉันอาจจะตอบไดไมหมดครบทุกขอ
เพราะวาคงจะใชเวลายาวนานมาก ในเม่ือเรามีคณะกรรมการวิสามัญแลว ขอสังเกต 
หรือขอเสนอที่ทานนํามาเสนอในสภาแหงนี้คงจะไดใชเปนขอสังเกตในคณะกรรมการ
วิสามัญที่เราจะตั้งขึ้นนะคะ ดิฉันจะตอบคําถาม 
   ๑. บํานาญสามารถเปลี่ยนเปนบําเหน็จไดหรือไม เปลี่ยนไดนะคะ 
สามารถทําไดโดยกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบัน ควรกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ 
การกูเงินในสถาบันการเงินที่เหมาะสม จริง ๆ แลวกระทรวงการคลังจะแจงทางผูบําเหน็จ
บํานาญที่รับขาราชการบํานาญวา ธนาคารไหนบางที่จะใชในหลักเกณฑ อันนี้อยูภายใต
กระทรวงการคลัง แลวก็จะเปนดอกเบี้ยที่พิเศษ ตรงนี้เปนดอกเบี้ยที่ต่ํากวาการกูสถาบันอื่น 
แตคิดวาในขอสังเกตตรงนี้ในการกูเงินหรือใด ๆ ก็ตาม ก็มีวัตถุประสงคหรือวามีเงื่อนไข 
ในการกูอยูแลวตรงนี้ไมควรกู ไดเต็ม ๑๕ เทา ควรเหลือไวบางสวนไวเปนคาทําศพ อันนี้ดิฉัน 
 



 ๒๑๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๙๔/๒ 
 
จําไมไดวาของทานใด ตรงนี้โดยหลักเกณฑอันนี้กูไดไมเกิน ๑๕ เทา แตก็ตองมีกําหนด
หลักเกณฑในทางปฏิบัติวาจะใหกูไดเทาใด ซึ่งจะกูไดไมเกิน ๑๕ เทาก็ดี เมื่อผูรับบํานาญ
ถึงแกความตาย ทายาทจะไดรับเงินคาทําศพหรือเรียกวา เงินชวยพิเศษ จํานวนอีก ๓ เทา
ของบํานาญเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญตรงนี้ อันนี้ก็เปนกฎ กติกา ที่ดําเนินการ 
อยูแลว โดยสวนตัวดิฉันเองไมขัดของในเรื่องการนํารางอะไรตาง ๆ ที่จะเขามารวมกันแลว
ก็ถือ เปนฉบับสมบูรณนะคะ  ดิฉันอยากจะมีขอคิดตรงนี้ อีกนิดหนึ่ งคะ  ในการ 
ที่เราจะใชรางอันนี้ ดิฉันขอใหใชรางรัฐบาลเปนหลัก แลวก็รางของทานสมาชิกนั้นไปรวม  
ไปพิจารณารวมกับรางของรัฐบาล รัฐบาลนั้นคงตองขอ ถือวาเปนรางหลักแลวกัน 
นะคะ สวนของทานสมาชิกที่คิดมา ทั้งของทางทานสุทิน คลังแสง ก็ดี ทางทานสมบูรณก็ดี 
คงพิจารณารวมกันได ดิฉันขอเสนอตรงนี้นะคะ สวนในเรื่องของกระทรวงการคลังนี้ 
ไดแตงตั้งคณะทํางาน ทั้งหมดที่เราคิดมานี้ เราไมไดคิดออกมาเฉย ๆ เราใชมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชเซอรเวย (Survey) สํารวจกับขาราชการบํานาญมากพอสมควร 
๓,๐๐๐ กวารายที่เราไดเซอรเวย แลวเราก็ไดขอคิดมาเยอะแยะวาการกูเงินหรือบําเหน็จ 
ตกทอดที่จะไปค้ําประกันการเงินกูทางธนาคารนั้นเหมาะสมหรือไม แลวก็หลักการเงินกูนั้น 
สวนใหญแลวตองการไปทําอะไรบาง -------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๕/๑ 
 
  
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                    วชิราภรณ ๙๕/๑ 
 
สวนใหญจริง ๆ แลวของขาราชการบํานาญที่ตองการกูเงิน ๑. เปนเงินทุนหมุนเวียน 
ในการดําเนินกิจการ แลวก็ลงทุนในทรัพยสินถาวร เชนในเรื่องบาน การซอมหรือปรับปรุง
บานหรือซื้อคอนโดมิเนียม อาจจะยังเงินเหลืออีกสักนิดหนอยแลวก็กูเอาไปชําระใหครบ 
เปนตน แลวก็จัดหาซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก เนื่องจากเกี่ยวกับที่อยูอาศัยอยางนี้เปนตน
นะคะ ดิฉันคิดวาขาราชการถือวาเปนขาราชการชั้นผูใหญ และการที่เกษียณอายุแลว  
ถาทานพรอมทานก็คงไมกูหรอกคะ แตสวนบางทานอยากจะกูเพื่อเอามาเปนสวัสดิการ
หรือความอยูรอด หรือการดํารงชีวิตของทาน ตรงนี้ดิฉันคิดวาทานมีทางเลือกเยอะคะ  
ถาทานไมกูก็ได ไมจําเปนที่จะตองกูถาทานพรอมนะคะตรงนี้ แลวก็อีกขอหนึ่ง การที่จะให
รัฐบาลเอาเงินมาทีเดียวเลยคงเปนไปไมไดตรงนี้ ก็มีการเลือกอยูแลววาถาทานจะเลือก
บําเหน็จทานก็รับไปทั้งกอนถูกไหมคะ ถาทานเลือกบํานาญทานก็มีรายเดือน แตถาทาน
เปนสมาชิก กบข. ถาทานเริ่มเปนปุบเขาก็จะหักเงินเดือน รายเดือนของทาน ถูกไหมคะ 
พอหักเงินเดือนของทานเสร็จ พอทานออก เกษียณอายุแลวเขาก็จะมีเงินกอนใหทานอีก 
๑ กอน แลวก็รับรายเดือนอีก แตถาใครเปนขาราชการบํานาญโดยที่ไมไดเปนสมาชิก 
กบข. นั้นก็รับรายเดือนไปเรื่อย ๆ ถูกไหมคะ ขาราชการบํานาญนั้นก็มีทางเลือกของ 
ทานเองวาทานจะใชวิธีใด แตกรณีที่วาเราทํารางฉบับนี้ขึ้นมาก็เปนทางเลือกของทาน 
อีกทางหนึ่งวาทานจะใชก็ไดหรือไมใชก็ได ตรงนี้ดิฉันคิดวาคําถามหรือขอสังเกตของ 
ทุกทานดิฉันอยากจะใหไปอยูในคณะกรรมาธิการวิสามัญมากกวา แลวดิฉันขอเสนอวา
รางของรัฐบาลนั้นดิฉันขอเปนรางหลัก สวนในรางของทานสมาชิกขอเปนรางรวมคะ 
ขอบคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสมาชิกครับ เปนอันวาขณะนี้เราจบการอภิปรายรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๕ ฉบับเสร็จสิ้นแลว ผมขอแยกการลงมตินะครับ  
ขอเชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อเตรียมลงมติครับ  
  (พันเอก อภิวันท วิ ริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 



 ๒๑๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                    วชิราภรณ ๙๕/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
นายแพทยชลนานครับ 
  นายชลนาน ศรีแกว (นาน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ชลนาน 
ศรีแกว พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนาน ตองขออนุญาตทานประธานในชวงกอนที่จะ
ลงมติ ขออนุญาตหารือทานประธานถึงวิธีการลงมติ กราบเรียนทานประธานดวยความ
เคารพครับวากรณีถาทานรัฐมนตรีจะขอรางรัฐบาลเปนรางหลัก ซึ่งโดยธรรมเนียมก็เปน
อยางนั้น ถาสมมุติวาสมาชิกสวนใหญเห็นวารางของเพื่อนสมาชิกก็ควรจะตองรับ
หลักการเขามาดวย ผมก็หารือทานประธานวาจะมีวิธีการลงมติอยางไร เพราะวาถารับ
หลักการพรอมกันแลวก็ยึดรางใดรางหนึ่งเปนรางหลักก็ตองยึดรางนั้นเปนรางหลักจริง ๆ 
รางของสมาชิกในสวนที่แตกตางในเร่ืองของหลักการก็เอามาผนวก เลือกไมได ยกเวนที่มี
หลักการคลายคลึงกันเทานั้นเอง หารือทานประธานในประเด็นนี้ครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมไดเรียนชี้แจงเพื่อความเขาใจที่ตรงกันนะครับ ในการถามผมจะถามวารับหลักการ 
แหงรางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับหรือไม ถาหากวาเพื่อนสมาชิกรับหลักการทั้ง ๒ ฉบับ       
ก็เปนอันวารับหลักการทั้ง  ๒  ฉบับ  แลวก็จะถามวาทานสมาชิกจะใชรางใดเปน 
รางพระราชบัญญัติพิจารณาหลัก ถาหากวาสมาชิกเสนอวาใหพิจารณาเปนหลัก 
พรอมกันทั้ง ๒ ฉบับก็สามารถทําไดครับ เพราะฉะนั้นการแกไขมาตรา ๖๓ สามารถทําได 
เพียงแตมีขอแมวาตองไมใชวาเปนรางพระราชบัญญัติของคณะรัฐบาลฉบับเดียว ขอเชิญ
สมาชิกเขาหองประชุมเพื่อลงมติครับ กอนลงมติผมขอตรวจสอบองคประชุมนะครับ 
ขอใหทุกทานกดบัตรลงคะแนนครับ ขอเชิญสมาชิกทุกทานกดบัตรแสดงตนดวยครับ  
  นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตกดออด 
อีกครั้งหนึ่งครับ 
 

- ๙๖/๑ 
 
 



 ๒๑๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๙๖/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ฟงไมถนัดครับ กดอะไรนะครับ  
  นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี)  :  ทานประธานครับ กดออดเรียกอกีครัง้หนึง่ 
เรียกยาว ๆ นะครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขออภัยครับ ฟงไมชัด เปนกดอะไร 
  (พันเอก อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอเชิญสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อเตรียมลงมติดวยครับ ขอเชิญทานสมาชิกกดบัตร 
แสดงตนดวยครับ ทานใดยังไมไดกดบัตรแสดงตนกรุณายกมือขึ้นดวยนะครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานใดมีปญหา เรียกเจาหนาที่เขาไปแกไขดวยครับ ถาเครื่องขัดของเดี๋ยวบอกตอนทาย
ไดครับ ขอรวมคะแนน มีผูเขารวมประชุม ๒๔๙ ทาน ครบองคประชุม เพราะฉะนั้น 
จะเริ่มการลงมติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๙๖/๒ 
 
  ผมจะถามนะครับ เนื่องจากวารางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผูเสนอ ๒ ฉบับ คือฉบับของคณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ 
และฉบับของคุณสุทิน คลังแสง กับคณะ เปนผูเสนอ ผมจะขอถามวาสมาชิกเห็นชอบ 
ในการรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้หรือไม ทานผูใดเห็นชอบกรุณา 
กดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมเห็นชอบกรุณากดปุม ไมเห็นดวย งดออกเสียง กดปุม  
งดออกเสียง เชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานใดยังลงมติไมเสร็จหรือมีขอขัดของ กรุณาเรียกเจาหนาที่ดวยนะครับ มีทานใด 
ยังไมไดใชสิทธิลงคะแนนครับ ปดการลงคะแนน รวมคะแนน มีผูเขาประชุมทั้งสิ้น  
๒๕๘ ทาน เห็นดวย ๒๕๖ ทาน ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ไมมี ไมลงคะแนนเสียง  
๒ ทาน เปนอันวาสภาผูแทนราษฎรแหงนี้มีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๒ ฉบับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๙๖/๓ 
 
  ตอไปขอเชิญตั้งคณะกรรมาธิการตามสัดสวนที่กําหนดไว ทานเลขาธิการ
ขอสัดสวนดวยครับ คณะกรรมาธิการวิสามัญจะแยกฉบับหรือจะรวมฉบับ เดี๋ยวไปตกลง
กันทีหลัง จะมีคณะรัฐมนตรี ๕ ทาน รัฐบาล ๑๕ ทาน พรรคประชาธิปตย ๑๑ ทาน  
พรรคชาติไทย ๑๒ ทาน พรรคเพื่อแผนดิน ๑ ทาน พรรคมัชฌิมาธิปไตย ๑ ทาน  
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคประชาราช ๑ ทาน ขอเชิญคณะรัฐมนตรี  
  รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี ( รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
การคลัง)  :  ดิฉัน รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  
การคลั ง  ขอ เสนอรายชื่ อคณะกร รมาธิ ก า รวิ ส ามัญในสั ดส วนของ รั ฐบาล   
๑. รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี  ๒. นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ  ๓. นายมนัส  
แจมเวหา  ๔. นางสาววริยา วองปรีชา  ๕. นายนพดล เภรีฤกษ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูรับรองถูกตอง พรรคพลังประชาชน เชญิ รอยโท ปรีชาพล  
 

- ๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๙๗/๑ 
 
  รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช (ขอนแกน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน  
จากจังหวัดขอนแกน ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในสัดสวนของพรรคพลังประชาชนจํานวน  
๑๕  ทานดังนี้ครับ   ๑ .  นางบุญร่ืน  ศรีธเรศ   ๒ .  นางเปลงมณี  เร งสมบูรณสุข   
๓. นายเชิดพงศ ราชปองขันธ  ๔. นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ  ๕. นางดวงแข อรรณนพพร  
๖. นายอนันต ศรีพันธุ  ๗. นายศุภชัย โพธิ์สุ  ๘. นายนพคุณ รัฐผไท  ๙. นายสุทิน  
คลังแสง  ๑๐. นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง  ๑๑. พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ   
๑๒. นายยุทธนา ลับบัวงาม  ๑๓. นายสุวัฒน วรรณศิริกุล  ๑๔. พลตํารวจเอก วิรุฬห  
พื้นแสน  ๑๕. นายธงชาติ รัตนวิชา ขอผูรับรองดวยครับ  

(มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูรับรองถูกตองครับ ตอไปพรรคประชาธิปตย ๑๑ ทาน 
  นายสัญชัย อินทรสูตร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ 
กระผม นายสัญชัย อินทรสูตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย 
ขอเสนอรายนามกรรมาธิการวิสามัญในสวนของพรรคประชาธิปตย จํานวน ๑๑ คน  
ดังนี้ครับ  ๑. นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล  ๒. นายประกอบ รัตนพันธ  ๓. นางรัชฎาภรณ 
แกวสนิท  ๔. นายกรณ จาติกวณิช  ๕. นางสาวผองศรี ธาราภูมิ  ๖. นายเจือ ราชสีห   
๗. นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม  ๘. นายสามารถ พิริยะปญญาพร ๙. นางพจนารถ  
แกวผลึก  ๑๐. นายสรรเสริญ สมะลาภา  ๑๑. นายจุติ ไกรฤกษ ขอผูรับรองดวยครับ  

(มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูรับรองถูกตองครับ เชิญพรรคชาติไทยครับ 
 
 



 ๒๑๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๙๗/๒ 
 
  นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ (นครสวรรค)  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ 
ผม พีระเดช ศิริวัณสาณฑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค พรรคชาติไทย  
ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญในสัดสวนของพรรคชาติไทย  ๒  ทานดังนี้  
๑. นายวิพัฒน คงมาลัย  ๒. นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูรับรองถูกตองครับ ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน ๑ ทาน 
  นายพลพีร สุวรรณฉวี (นครราชสีมา)  :  เรียนทานประธาน ผม พลพีร 
สุวรรณฉวี จังหวัดนครราชสีมา เขต ๖ พรรคเพื่อแผนดินขอเสนอ นายปาน พึ่งสุจริต ครับ 
ขอผูรับรองดวยครับ  

(มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอไปพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคประชาราช  
  นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่ เคารพ  ผม  วัชรพล  โตมรศักดิ์  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดนครราชสีมา  
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  ขอเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญในสัดสวนของ 
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนาและพรรคประชาราช ๑ ทาน คือ ทานทัศนียา รัตนเศรษฐ  
ขอผูรับรองดวยครับ  

(มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   

ผูรับรองถูกตอง ตอไปพรรคมัชฌิมาธิปไตย ๑ ทาน 
พันตํารวจโท นุกูล แสงศิริ (นครสวรรค)  :  กราบเรียนทานประธาน 

ที่เคารพ ผม พันตํารวจโท นุกูล แสงศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค 
พรรคมัชฌิมาธิปไตย ขอเสนอรายนามกรรมาธิการในสัดสวนของพรรคมัชฌิมาธิปไตย 
คือนายณัฐวุฒิ สุขเกษม ขอผูรับรองครับ  

(มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 



 ๒๑๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๙๗/๓ 
 

พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูรับรองถูกตอง ขอเชิญทานเลขาธิการสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ 

นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รายนามคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑. รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี  
๒. นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ ๓. นายมนัส แจมเวหา  ๔. นางสาววริยา วองปรีชา   
๕. นายนพดล เภรีฤกษ  ๖. นางบุญร่ืน ศรีธเรศ  ๗. นางเปลงมณี เรงสมบูรณสุข   
๘. นายเชิดพงศ ราชปองขันธ  ๙. นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ  ๑๐. นางดวงแข อรรณนพพร  
๑๑. นายอนันต ศรีพันธุ ๑๒. นายศุภชัย โพธิ์สุ  ๑๓. นายนพคุณ รัฐผไท  ๑๔. นายสุทิน 
คลังแสง  ๑๕. นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง -------------------------------------------------------- 
 

- ๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญบัติ)             ณัฐชนก ๙๘/๑ 
 
๑๖. พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ  ๑๗. นายยุทธนา ลับบัวงาม  ๑๘. นายสุวัฒน  
วรรณศิ ริกุล   ๑๙ .  พลตํารวจเอก  วิ รุฬห  พื้นแสน   ๒๐ .  นายธงชาติ  รัตนวิชา   
๒๑. นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล  ๒๒. นายประกอบ รัตนพันธ  ๒๓. นางรัชฎาภรณ  
แกวสนิท  ๒๔. นายกรณ จาติกวณิช  ๒๕. นางสาวผองศรี ธาราภูมิ  ๒๖. นายเจือ  
ราชสีห   ๒๗ .  นายวรงค  เดชกิจวิ กรม   ๒๘ .  นายสามารถ  พิ ริยะปญญาพร   
๒๙. นางพจนารถ แกวผลึก  ๓๐. นายสรรเสริญ สมะลาภา  ๓๑. นายจุติ ไกรฤกษ   
๓๒. นายวิพัฒน คงมาลัย  ๓๓. นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ  ๓๔. นายปาน พึ่งสุจริต  
๓๕. นายณัฐวุฒิ สุขเกษม และ ๓๖. นางทัศนียา รัตนเศรษฐ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอเชิญสมาชิกกําหนดวันแปรญัตติครับ เชิญ รอยโท ปรีชาพล ครับ  
   รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช (ขอนแกน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ  
ผม รอยโท  ปรีชาพล  พงษพานิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคพลังประชาชน  
จังหวัดขอนแกน ขอเสนอใหแปรญัตติ ๗ วัน ตามขอบังคับครับ ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูรับรองถูกตองนะครับ กอนจะเลือกวารางใดเปนรางหลักนะครับ ผมเรียนชี้แจงอยางนี้  
เมื่อกี้เราไดรับหลักการรางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับไปแลวนะครับ เปนการรับหลักการ
ทั้ง ๒ ฉบับ เพราะฉะนั้นการที่พิจารณารางใดเปนรางหลักก็สามารถแกไขไดทั้ง ๒ ฉบับ
อยูแลวนะครับ  ขอเชิญเสนอวาจะใชร างใดเปนรางหลักในการพิจารณาครับ  
เชิญทานรัฐมนตรีระนองรักษครับ 
    รอยตรีหญิง  ระนองรักษ สุวรรณฉวี  ( รัฐมนตรีชวยวาการระทรวง 
การคลัง)  :  ดิฉัน รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  
การคลัง ขอเสนอวาใชรางรัฐบาลเปนหลักคะ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีผูใดขัดของ เปนอันวาสภาผูแทนราษฎรมีมติใหใชรางของรัฐบาลเปนหลักครับ เปนอัน 
จบสิ้นการอภิปรายรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นะครับ 



 ๒๒๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญบัติ)             ณัฐชนก ๙๘/๒ 
 
   ตอไปจะเปนการลงมติรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีผูเสนอคือ คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ และคุณสุทิน 
คลังแสง กับคณะ เปนผูเสนอ ฉบับที่ ๓ คุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล กับคณะ เปนผูเสนอ  
ผมคงไมตองนับองคประชุมเพิ่มนะครับ เพราะวาคิดวาพวกเรายังไมไดออกไปจากหอง 
องคประชุมนาจะครบเทาเดิม ขอเชิญทานสมาชิกเขาหองเพื่อลงมติอีกครั้งหนึ่งครับ 
   (พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เพื่อใหเปนหลักการครับ ผมขอนับองคประชุมอีกครั้งครับ ขอเสียบบัตรแสดงตนครับ  
ขอเริ่มเสียบบัตรแสดงตนไดเลยนะครับ  
   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เพื่อจะไดเปนหลักการไวครับ ถึงแมวามองดวยตาเปลาวาองคประชุมครบ ก็ตองขอ
ตรวจสอบดวย รวมคะแนนครับ จํานวนผูเขาประชุม ๒๔๕ ทานนะครับ ครบองคประชุม
ครับ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญบัติ)             ณัฐชนก ๙๘/๔ 
 
  ตอไปจะเปนการลงมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๓ ฉบับ ทานผูใดเห็นชอบใหรับหลักการ  
กดปุม เห็นดวย ทั้ง ๓ ฉบับนะครับ ทานผูใดไมเห็นชอบกดปุม ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
กดปุม งดออกเสียง ขอเชิญลงมติไดแลวครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีทานผูใดยังไมไดลงมติหรือขัดของ กรุณายกมือดวยครับ ปดการลงมติครับ --------------- 
 

- ๙๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๙๙/๑ 
 
มีสมาชิกเขารวมประชุม ๒๕๙ ทาน เห็นดวย ๒๕๖ ทาน ไมเห็นดวย ๑ ทาน งดออกเสียง 
ไมมี ไมลงคะแนนเสียง ๒ ทาน เปนอันวาที่ประชุมแหงนี้มีมติเห็นชอบในหลักการ 
แหงรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ทั้ง ๓ ฉบับครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๙๙/๒ 
 
  ตอไปขอเชิญตั้งคณะกรรมาธิการครับ เชิญ รอยโท ปรีชาพล ครับ 
  รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช (ขอนแกน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ  
ผม รอยโท  ปรีชาพล  พงษพานิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคพลังประชาชน  
จากจังหวัดขอนแกน ทานประธานครับ เนื่องจากวารางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ  (ฉบับที่  . . )  พ .ศ .  . . . .  แลวก็ ร างพระราชบัญญัติกองทุนบํา เหน็จ 
บํานาญขาราชการ นั้นมีเนื้อหาสาระคลายคลึงกัน ผมอยากจะเสนอใหใชกรรมาธิการ 
ชุดเดิมที่ตั้งไปแลวครบั ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูเสนอขอใชคณะกรรมาธิการชุดเดียวกันนะครับ มีทานผูใดขัดของไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ถาไมมีผูใดขัดของ เปนอันวารางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับใชคณะกรรมาธิการ 
ชุดเดียวกันครับ ระยะเวลาแปรญัตติครับ 
  รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช (ขอนแกน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ  
รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช ครับ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน  
จังหวัดขอนแกน ขอเสนอแปรญัตติ ๗ วัน ตามขอบังคับ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีผู ใดเห็นเปนอยางอื่น  ๗  วันนะครับ ตอไปใชรางพระราชบัญญัติใดเปนราง
พระราชบัญญัติหลักครับ ขอเชิญทานรัฐมนตรีครับ 
  รอยตรีหญิง ระนองรักษ  สุวรรณฉวี  (รัฐมนตรีช วยวาการกระทรวง 
การคลัง)  :  ทานประธานคะ ดิฉัน รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง ขอใชรางของรัฐบาลเปนหลักคะ ขอบคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ เปนอันใชรางของคณะรัฐมนตรีเปนรางหลัก ทานสมาชิกครับ 



 ๒๒๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๙๙/๓ 
 
เปนอันวาเราจบการอภิปรายและลงมติในรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรียบรอยแลวนะครับ วิปทานประสานมาใหผม
ประชาสัมพันธวา เดี๋ยวเรายังจะตองมีการอภิปรายและผานกฎหมายอีก ๒ ฉบับนะครับ 
วันนี้คงอยูกันถึงประมาณสี่ทุมกวา ๆ นะครับ ตองขอขอบคุณทานรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลังดวยนะครับ ทาน รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี ครับ  
   มีผู ขออนุญาตแจกเอกสารนะครับ  คุณณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  
สมาชิกพรรคชาติไทย ขออนุญาตแจกรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย  คุณณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ ขอแจก 
ในที่ประชุมครับ ผมอนุญาตครับ  
   ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องเลื่อนที่ ๔ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง  กรม  (ฉบับที่  . .) พ .ศ .  . . . .  (ยกเลิกการยุบกรมทางหลวงชนบทไปรวมกับ 
กรมทางหลวง) เสนอโดย (นายเจริญ จรรยโกมล กับคณะ เปนผูเสนอ) เนื่องจาก 
มีรางแบบเดียวกันนะครับ ซึ่งเสนอโดยคุณนิยม วรปญญา กับคณะ และคุณณัฐวุฒิ 
ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ ผมจะขอนํามาพิจารณารวมกันทั้ง ๓ ฉบับนะครับ ไมมี 
ทานผูใดขัดของครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๙๙/๓ 
 
  ขอเชิญผูเสนอรางพระราชบัญญัติทานแรกครับ คุณเจริญ เชิญอภิปราย 
ครับ 
  นายเจริญ จรรยโกมล (ชัยภูมิ)  :  ทานประธานที่ เคารพ ผม เจริญ  
จรรยโกมล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน รวมกับ 
ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวม ๔๐ ทาน ไดรวมกันเสนอรางพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   หลักการ ยกเลิกมาตรา ๕๔ แหงกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม  
   เหตุผล โดยที่มาตรา ๕๔ แหงกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม  บัญญัติ ใหกรมทางหลวงชนบทตองยกเลิกไปภายใน  ๑๐  ป  นับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ศิริลักษณ(๒) ๑๐๐/๑ 
 
แตเนื่องจากภารกิจปจจุบันที่กรมทางหลวงชนบทดําเนินการอยูมีความสําคัญและจําเปน
อยางยิ่งตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวง และการกระจายความเจริญ 
สูชนบท ซึ่งเปนนโยบายหลักของทุกรัฐบาล โดยกรมทางหลวงชนบทมีหนาที่หลักในการ
กําหนดมาตรฐานทางการกอสราง และการบํารุงรักษาทางทั้งทางหลวงชนบทและ 
ทางหลวงทองถิ่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ควบคุม
ในทางวิชาการ งานทางฝกอบรมเจาหนาที่ทั้งระดับผูปฏิบัติและระดับผูบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ กํากับและตรวจตราใหเปนไปตามมาตรฐานและหลัก
วิชาการตามที่กําหนดไววิจัยและพัฒนางานทางเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานทางหลวง
ชนบทและทางหลวงทองถิ่น ใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือในดานวิชาการแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนั้นกฎหมายทางหลวงไดกําหนดใหกรมทางหลวงชนบท 
มีหนาที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และมีสาระสําคัญ ๒ ดานคือ ดานกํากับตรวจตราและควบคุม
ทางหลวง และดานควบคุม รักษา ขยายและสงวนเขตทาง จึงมีความจําเปนตองมี 
กรมทางหลวงชนบทไวรับผิดชอบภารกิจดังกลาว ซึ่งมีความสําคัญตอระบบการคมนาคม
ขนสงทางบกของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ไว  
  (การประชุมดํ า เนินมาถึ งตอนนี้  นายชัย  ชิดชอบ  ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญรางพระราชบัญญัติ
ตอไปครับ เจาของรางพระราชบัญญัตินะครับ คุณนิยม วรปญญา เชิญ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ศิริลักษณ(๒) ๑๐๐/๒ 
 
  นายนิยม วรปญญา (ลพบุรี)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม นิยม วรปญญา 
ส.ส. ลพบุรี เขต ๒ ครับ เนื่องจากทางหลวงชนบทซึ่งรับงานมาจากทางหลวงของ รพช. 
แลวก็ทางหลวงของโยธาธิการ และก็สวนหนึ่งที่ราษฎรรวมกันสรางขึ้น และอีกสวนหนึ่ง 
ก็คือทางหลวงที่ทางราชการทหารสมัยนั้นเปน กรป. กลางสรางขึ้น เมื่อมีกฎหมายวาดวย
ทางหลวงชนบท  ทางหลวงเหลานี้ถูกยุบก็ขอใหทางหลวงที่ถูกยุบโอนไปขึ้นกับ 
ทางหลวงชนบท แตเวลานี้ทางหลวงชนบทมีกฎหมายกําหนดวาใหมีอายุถึง ๑๐ ป  
เขาไมไดมีการปรับปรุงอะไรเลย ทั้งที่เครื่องจักรรับโอนมาก็มากมาย คนก็มี ฉะนั้นถนน
บางอยางบางสายก็ชํารุดทรุดโทรมใชการไมได เพราะวาขาดกฎหมายรับรอง ผมไปติดตอ 
หลายหนวยงานที่ขึ้นอยูกับสังกัดทางหลวงชนบท เขาบอกจะใหทําการไดสะดวกเขาก็
ตองแกกฎหมาย และก็ใหตออายุใหเปนกรมทางหลวงชนบทเหมือนกับกรมทางหลวง
แผนดิน คือใหมีหลักประกันวาเขาจะไดอยูนานและมีโอกาสที่จะคัดคนดีเขามาบริหาร 
หรือวาใหคนดีอาสาเขามาบริหารงานนี้ ฉะนั้นผมก็จึงไดเสนอพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมา
เพื่อใหมีกฎหมายรับรองวาทางหลวงชนบทนี้จะไมถูกยุบเลิก และก็ขอใหมีการขยาย
หนวยงานตาง ๆ เหมือนกับกรมทางหลวงแผนดิน ใหมีแขวง มีเขต และมีตอน มีหมวด 
การทางเชนเดียวกัน และทรัพยสินที่ไดรับโอนมาจาก รพช. ก็ดี กรมโยธาก็ดี และของ 
ทางราชการทหารก็ดี ทางราชการทหารทําแลวก็เชนเดียวกัน มิไดดําเนินการบํารุงรักษา
เชนกรมทางหลวงแผนดิน  มีคนถามวาถาจะใหกรมทางหลวงชนบทมีฐานะเทา 
กรมทางหลวงแผนดินก็จะเปนการแยงงานกันทํา แตผมคิดวาคงไมเปนเชนนั้น เพราะ 
ทางหลวงชนบทนั้นหลักเกณฑต่ํากวา เปนทางโครงขายเชื่อมโยงระหวางเสนทางเมน 
(Main) กับทางสายหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด เพราะฉะนั้นก็ไมมีการแยงงานกันทํา 
จึงเห็นสมควรที่จะใหมีกฎหมายรับรองดังที่ ไดรางเสนอมานี้ครับ จึงขอเรียนตอ 
ทานประธานและทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่ เคารพทุกทานได โปรดรับรองราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย สวนรายละเอียดหลายทานคงจะไดชี้แจงตอจากผมแลวก็คง
จะใหเหตุผล มีการชี้แจงแถลงใหเห็นวามันมีประโยชนจริง ๆ ครับ แลวสวนตอนสรุปนั้น
ผมจะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณณัฐวุฒิ – ๑๐๑/๑ 



 ๒๒๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            นภัสสร ๑๐๑/๑ 
 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  กราบเรียนทานประธาน   
สภาผูแทนราษฎรที่ เคารพ  กระผม  ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  จังหวัดสุพรรณบุ รี 
พรรคชาติไทย ทานประธานครับ กระผมไดรับมอบหมายจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
หัวหนาพรรคชาติไทย และผูเสนอรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อีกจํานวน ๑๙ ทาน ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้ครับทานประธาน ผูเสนอ
รางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งนี้ประกอบ     
ไปดวย ส.ส. ตุน จินตะเวช จากจังหวัดอุบลราชธานี ส.ส. พีระเดช  ศิริวันสาณฑ           
จากจังหวัดนครสวรรค ทาน ส.ส. เชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ จากจังหวัดชัยภูมิ ทาน  
ส.ส. ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ จากจังหวัดสิงหบุรี ทานกูเฮง ยาวอหะซัน จากจังหวัด
นราธิวาส  ทานประภัตร โพธสุธน จากจังหวัดสุพรรณบุรี ทานรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน  
จากจังหวัดอุบลราชธานี ทานเอกพจน ปานแยม จากจังหวัดปทุมธานี ทานสิริพงศ  
อังคสกุลเกียรติ จากจังหวัดศรีสะเกษ ทานศักดิ์ชัย จินตะเวช จากจังหวัดอุบลราชธานี 
ทานอัศวิน วิภูศิ ริ ส.ส. แบบสัดสวน ทานวัธระ ยาวอหะซัน จากจังหวัดนราธิวาส  
ทานวิจิตร พรพฤฒิพันธุ จากจังหวัดเพ็ชรบูรณ ทาน ส.ส. ยุทธนา โพธสุธน จากจังหวัด
สุพรรณบุรี ทาน ส.ส. ชาดา ไทยเศรษฐ จากจังหวัดอุทัยธานี ทาน ส.ส. ปารีณา  
ไกรคุปต ปาจรียางกูร จากจังหวัดราชบุรี ทาน ส.ส. นพดล พลเสน จากจังหวัดอุทัยธานี 
ทาน ส.ส. ศิริวัฒน ขจรประศาสน จากจังหวัดพิจิตร และทาน พลตรี สนั่น ขจรประศาสน 
จากจังหวัดพิจิตร บุคคลเหลานี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้ง ๑๙ ทาน รวมทั้งกระผม 
ที่ไดรับมอบหมายจากผูที่ไดรวมเสนอรางพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีหลักการดังตอไปนี้ครับทานประธาน  

หลักการ  ยกเลิกมาตรา ๕๔ แหงกฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง 
ทบวง กรม  
   เหตุผล  โดยที่มาตรา ๕๔ แหงกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม บัญญัติใหกรมทางหลวงชนบทตองยุบเลิกไปภายใน ๑๐ ป นับแตวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตเนื่องจากกรมทางหลวงชนบทมีสวนชวยใหระบบเศรษฐกิจ 
 



 ๒๓๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                          นภัสสร ๑๐๑/๒ 

 
ของประเทศเจริญเติบโต อันจะมีผลตอคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน 
การยุบรวมกรมทางหลวงชนบทยอมสงผลตอโครงการตาง ๆ ---------------------------------- 
 

- ๑๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             สาริศา ๑๐๒/๑ 
 
โดยเฉพาะการพัฒนาทางสายรองที่มีความสําคัญตอระบบคมนาคมขนสงทางบก 
ของประเทศที่กําลังดําเนินอยูตองหยุดชะงัก เนื่องจากการยุบรวมกับกรมทางหลวง 
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําใหการดําเนินการบริหารจัดการโครงการตาง ๆ  
ขาดความคลองตัวและตอเนื่อง ดังนั้นการยกเลิกบทบัญญัติเฉพาะกาล มาตรา ๕๔ แหง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ .ศ .  ๒๕๔๕  ซึ่ งแก ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ 
นาจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นทั่วประเทศไดรับสาธารณประโยชนดานการคมนาคม
ขนสงที่ดีขึ้น ตลอดจนสรางขวัญและกําลังใจใหแกขาราชการของกรมทางหลวงชนบท 
ในการปฏิบัติหนาที่ตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้  
   ทานประธานที่เคารพ กระผมมีเหตุผลสนับสนุนอีก ๒ – ๓ ประการครับ 
ทานประธานครับ ถาจะดูหนวยงานที่เกี่ยวของมีความคิดเห็นอยางไรกับการเสนอ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  ฉบับนี้  กระทรวงคมนาคมไดตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้ แลวก็มีมติใหคงกรมทางหลวงชนบทไวเพื่อเปน
หนวยดําเนินภารกิจตามกรอบที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง
คมนาคม อันนี้เปนความเห็นของกระทรวงคมนาคม  
   ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาราชการ คณะกรรมการ
การพัฒนาระบบบริหารราชการไดมีมติเห็นควรคงกรมทางหลวงชนบทไว ความเห็นของ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันครับ 
เห็นชอบใหกรมทางหลวงชนบทมีภารกิจดูแลบํารุง รักษาทางหลวงสายรองที่ มี
ความสําคัญ และใหถายโอนถนนสายยอย และโครงขายที่ไมสําคัญใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อันนี้เปนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นครับ ทานผูที่ไดกรุณา
เสนอรางพระราชบัญญัติทั้ง  ๒  ทานที่ผานไปแลวก็ยังไดชี้แจงเหตุผลวาการคง 
กรมทางหลวงชนบทไวจะทําใหภารกิจดานการวางโครงขายใหเชื่อมโยงกันทั่วประเทศนั้น
ยังมีความสําคัญ เนื่องจากวายังมีถนนสายรองอีกหลายสายจําเปนจะตองมีการพัฒนา  
ซึ่งขณะนี้กําลังรองบประมาณของประเทศอยู การใหกรมทางหลวงชนบทคงอยูตลอดไป
จึงยังมีความจําเปนอยางยิ่ง นอกจากนั้นภารกิจดานสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 



 ๒๓๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             สาริศา ๑๐๒/๒ 
 
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะเปนการใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ ฝกอบรม 
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมทางหลวงชนบทก็มีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่ง 
นอกจากนั้น กําหนดมาตรฐานทางหลวงและงานทาง กรมทางหลวงชนบทก็ชวยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอีกเชนเดียวกันครับ ในดานวิชาการ รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนา
โครงขายทางหลวงชนบทและทางหลวงทองถิ่นใหเชื่อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพ 
เหลานี้กรมทางหลวงชนบทนั้นมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่ง กระผมเชื่อวาบรรดาสมาชิก 
ผูทรงเกียรติของสภาผูแทนราษฎรแหงนี้จะไดใหการสนับสนุนรางพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับนี้ตอไปครับ กราบขอบพระคุณทานประธานที่เคารพ
ครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมาชิกครับ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสําคัญ แลวก็คาดวาอาจจะตองตั้งคณะกรรมาธิการหรือไม 
หรือวาอาจจะพิจารณา ๓ วาระเลย แลวแตที่ประชุมนะครับ ผมอยากจะใหมี เพราะ
ระยะเวลามันนอย เพื่อรวบรัดทานที่จะอภิปรายตอไปก็ชวยรักษาเวลาดวยครับ ขอคนละ 
๕ นาทีกอนครับ เชิญคุณวิฑูรย นามบุตร 
  นายวิฑูรย นามบุตร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม วิฑูรย 
นามบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ผมเห็นดวยกับ 
ทานประธานที่วาพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสําคัญ แลวก็อยากจะเรียนทานประธาน
วากฎหมายที่มีลักษณะความสําคัญเชนนี้ที่จริงนาจะเปนการเสนอโดยคณะรัฐมนตรี  
แตกฎหมายฉบับนี้พวกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเห็นวามีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ  
ก็เลยไดเสนอกันเขามา ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จะมีสวนเกี่ยวของกับรัฐบาลไมนอย 
ทานประธานครับ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๓/๑ 
 
 
 



 ๒๓๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        สุทธิกานต ๑๐๓/๑ 
 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําในสวนของกระทรวงคมนาคม ในสวน
ของกรมทางหลวงแผนดินหรือในสวนของกรมทางหลวงชนบท แตผมไมเห็นมีรัฐมนตรี 
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมเชื่อวาทานรัฐมนตรีทั้ง ๒ ทานที่นั่งอยูขางบนนี้คงไมได 
มาตอบหรือมาชี้แจงของสภาผูแทนราษฎรในวันนี้ ถาเปนไปได อยากจะขอใชอํานาจ 
ทานประธานสภาผูแทนราษฎรใหผูมีสวนเกี่ยวของ จะเปนทานอธิบดีหรือใครก็ตาม 
มีโอกาสไดมาชี้แจงกับเพื่อนสมาชิกเราในสภาผูแทนราษฎรดวย ทานประธานที่เคารพ  
ในเมื่อมันสําคัญขอทานประธานวาขอใชเวลาพอสมควร ผมก็เห็นวามีความจําเปนที่จะ
พิจารณาและพูดกันในเรื่องนี้พอสมควร ทานประธานที่เคารพ ถาถามวามีความจําเปน
หรือไมที่จะใหมีกรมทางหลวงชนบทตอไปหรือผลกระทบตอการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรมในครั้งนี้จะมีอยางไร หรือประการตอไปก็คือวาการปรับปรุงเรื่องนี้จะมีผลกระทบตอ
การกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือไม ทานประธานที่เคารพ ในเมื่อ
เรามาคิดถึงหลักการ ขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธไมไดวาเรามาดูถึงความจําเปนที่จะใหคงมี
กรมทางหลวงชนบทตอไป หรือไม อยางไร ผมก็กราบเรียนทานประธานวาเรื่องขอเท็จจริง
ตั้งแตป ๒๕๔๔  ๗ – ๘ ปที่ผานมานี้ผมบอกวารัฐบาลไมไดใหความสําคัญกับเร่ือง 
การกระจายอํานาจ ไมใหความสําคัญกับการกระจายงบประมาณและกระจายความ
เจริญสูทองถิ่น เรามาดูตัวเลขงบประมาณครับ การจัดสรรงบประมาณใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แตละป แตละปขยับขึ้นเปนเปอรเซ็นตในสัดสวนที่นอยมาก  
ป ๒๕๔๔ ถึงปนี้ จาก ๒๔ เปอรเซ็นตก็ ๒๕ เปอรเซ็นต ปนี้ก็แค ๒๕.๕ เปอรเซ็นต ดังนั้น 
ก็เลยเกิดผลกระทบวาองคการบริหารสวนทองถิ่น ไมวา อบจ. อบต. หรือเทศบาลไดรับ
เงินสนับสนุนจากรัฐบาลนอย การกระจายอํานาจที่คณะกรรมการกระจายอํานาจเอาไป 
ก็คือมีการถายโอนภารกิจใหกับทองถิ่นมากขึ้น รวมทั้งของกรมทางหลวงแผนดิน  
รวมทั้งของกรมทางหลวงชนบท ถนน สะพาน จํานวนมากของทางกรมหลวงชนบท 
ก็โอนภารกิจนี้ไปใหทองถิ่นจํานวน ๕๒,๑๐๐ กิโลเมตร ทานประธานครับ ทองถิ่น 
ไดรับภารกิจถายโอนไปบวกกับถนนที่อยูในความรับผิดชอบของทองถิ่นอีก ๒ แสนกวา
กิโลเมตร รวมแลวทั้งประเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่นนี้ตองมาดูแลถนนทั้งของตัวเอง
ที่มีอยูแลว กับที่ถายโอนไปอีก ๕๐,๐๐๐ กวากิโลเมตร รวมประมาณ ๓ แสนกิโลเมตร  



 ๒๓๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        สุทธิกานต ๑๐๓/๒ 
 
ทานประธานที่เคารพนี่คือการชะงัก คือการชะลอการพัฒนาเรื่องโครงสรางพื้นฐาน 
ในชนบท การจัดสรรเงินใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นรัฐบาลจัดเงินในรูปของ 
เงินอุดหนุนทั่วไป พอจัดในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไป เงินงบประมาณลงไปในทองถิ่น 
เปนอํานาจของทองถิ่นที่จะไปตราเปนขอบัญญัติของทองถิ่นกันเอง ทานประธานที่เคารพ 
ถนนที่ รับถายโอนไป  ๕๐ ,๐๐๐  กวากิโลเมตร  ไมได รับการดูแล  ถูกทอดทิ้ง  ไมมี 
การบํารุงรักษา สภาพถนนหนทางที่เกิดขึ้นชํารุดเสียหาย ยากแกการสัญจรไปมาเปน
จํานวนมาก เชนเดียวกันครับทานประธาน สมาชิกในสภาผูแทนราษฎรแหงนี้หลายคน 
ไดพูดกันถึงเรื่องการถายโอนใหกับทองถิ่น ในเมื่อทองถิ่นหลายแหงยังไมมีความพรอม
และไมสามารถปฏิบัติหรือดําเนินการได เราพูดกันถึงเรื่องน้ําของกรมชลประทาน ทุกวันนี้ 
กรมชลประทานจะทําการขุดลอกไดก็ตอง ๒ ลานลูกบาศกเมตรขึ้นไป ถานอยกวา ๒ ลาน
ลูกบาศกเมตร ตองมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปดําเนินการ ทานประธานครับ  
๒ ลานลูกบาศกเมตร ถามาคิดเปนงบประมาณแลวอยางนอย ๆ ก็ประมาณ ๗๐ –  
๘๐ ลานบาท ทองถิ่นที่ไหนเขาจะมีเงินงบประมาณไปทําการขุดลอกแหลงน้ําใหกับพี่นอง
ประชาชน นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในสวนที่เกี่ยวกับทางหลวงที่พวกเรามีโอกาสไดพิจารณากันในวันนี้ -------------------------- 
 

- ๑๐๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภา ๑๐๔/๑ 
 
ทานประธานครับ ทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวงป ๒๕๔๙ นั้น มีอยู ๕ ประเภท 
มีทางหลวงพิเศษ มีทางหลวงแผนดิน มีทางหลวงสัมปทาน ซึ่งก็อยูในความดูแลของ 
กรมทางหลวง แลวอันที่ ๔ ก็คือกรมทางหลวงชนบท และอันที่ ๕ ก็คือทางหลวงทองถิ่น 
ทุกอยางมันแยกมันแบงกันคอนขางชัดเจนครับ ถาเราจะบอกวาการมีกรม มีกระทรวง 
ทบวงนอย ๆ ในรูปการบริหารดีหรือไม ไมมีใครปฏิเสธหรอกครับ ถามีหนวยงานที่นอยลง 
การบริหารงานก็คงจะมีความเขมขนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติก็ยาก
เรายอนอดีตไปสักเล็กนอย ที่ผานมาเราเคยยุบกรมโยธาธิการกับยุบ รพช. ซึ่งเปน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการกอสรางสะพาน ถนน ไปรวมกันเปนทางหลวงชนบท  
สภาพปญหาเปนอยางไรครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณวิฑูรยครับ ขอความ
กรุณาสักหนอยไดไหม รวบรัดสักหนอยะครับ เพราะวามีผูจะอภิปรายตั้ง ๒๗ คนนะครับ 
  นายวิฑูรย นามบุตร (แบบสัดสวน)  :  ใกลแลวครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอความกรุณาเห็นใจ
เพื่อนดวยครับ 
  นายวิฑูรย นามบุตร (แบบสัดสวน)  :  ครับ ก็อยากจะพยายามเสนอใหดี
ที่สุดครับ ทานประธานครับ สภาพที่เกิดขึ้นก็คือวาขาราชการตาง ๆ แยกยายกันไปอยู
ตามหนวยงาน บรรดานายชาง บรรดาวิศวกรของ รพช. ของกรมโยธาธิการ จํานวนไมนอย 
ไปอยูเปนหนวยงานของกรมปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย พอไปอยูในสวนของ 
กรมปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยใชคนไมถูกกับงานเลยครับ หนาน้ําทวมก็ไปแจก
ถุงยังชีพ หนาหนาวมาก็เอาชาง วิศวกรไปแจกผาหมกัน ดังนั้นผมถึงมีความเห็นวานาจะ
มีการคงกรมทางหลวงชนบทไวในเบื้องตนกอน สวนถาคงไวก็จะมีการเปรียบเทียบและ
การแขงขันกันระหวางกรมทางหลวงชนบทกับกรมทางหลวงแผนดิน บุคลากรตาง ๆ เขาก็
จะมีความมั่นคง ม่ันใจ และขณะเดียวกันในอนาคตถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
พรอมจะยุบ จะเลิกอยางไร เราคอยใหเจาหนาที่ไปชี้แจงกับพวกเราในชั้นกรรมาธิการ 
เพราะฉะนั้นผมถือโอกาสกราบเรียนทานประธานครับวา กฎหมายฉบับนี้นั้นขอไมให 
เปน ๓ วาระ เรานาจะมีโอกาสไปพิจารณาโดยละเอียดในชั้นกรรมาธิการตอไปครับ 



 ๒๓๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภา ๑๐๔/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ 
คุณนิยม เวชกามา เรียงตามลําดับครับ ขอความกรุณา มีชื่ออยูในนี้หมดแลวครับ 
  นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  
กระผม  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดสกลนคร  เขต  ๑  
พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ กระผมมีความจําเปนตองสนับสนุนในการยกเลิก
มาตรา ๕๔ ตาม พ.ร.บ. ฉบับการเปลี่ยนแปลงยุบเลิกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งนี้
เนื่องจากวากระผมเองไดรับความเจ็บปวดและมีความรูสึกเหมือนพี่นองที่อยูในชนบท 
ทั่ว ๆ ไปวา จากการที่มีการยุบเลิกกรม รพช. ณ วันนี้เหตุการณตาง ๆ ผานพนไป  
หลายอันเปนความเจ็บปวด เพราะหนวยงานที่ เขามาดูแลถนนที่อยูตามหมูบาน  
ตามชนบท ไดรับการดูแลที่นอยลง เนื่องจากหลังจากยุบกรม รพช. แลว ก็ใหสวนหนึ่ง 
ไปอยูใน อปท. สวนหนึ่งก็มาอยูในกรมทางหลวงชนบท ซึ่ง ณ วันนี้ก็จะมีการยุบอีก 
เพราะฉะนั้นมีความจําเปนตองยกเลิกไปในกฎหมายฉบับมาตรา ๕๔ ฉบับนี้ ดังนั้น 
ผมจึงเห็นวาในเมื่อวันนี้กรมทางหลวงชนบทซึ่งเขามาดูแลถนนในหมูบาน ในชนบท  
กําลังเขารูปเขารอย กําลังจะเดินไปไดดวยดี ถึงวันนี้กฎหมายฉบับนี้บอกตองยุบ  
ฉะนั้นเมื่อตองยุบ เหตุการณซึ่งที่เราไดรับความเจ็บปวดจากที่ผานมาจากยุบกรม รพช.  
ก็จะหมุนเวียนมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งคนที่ เดือดรอนที่สุดคือคนที่อยู ในชนบท  
สวนคนที่อยูในหมูบาน ในทางหลวง ในอําเภอ ในจังหวัด ไมไดรับผลกระทบโดยตรง 
นอกจากจําเปนตองออกไปในหมูบาน อันนี้จึงเปนเหตุผลหนึ่งผมคิดวามีความจําเปน 
แลวก็เรงดวนดวย ไมใชวารอไปกอน ๆ เพราะวันนี้มันรอไมได เหตุการณมันบีบบังคับวา 
ในสวนทองถิ่นเองถึงแมจะไดรับมอบถนนหลายสาย หลายทานผูทรงเกียรติไดพูดไปแลว 
รับมอบไปแลวก็ไมมีศักยภาพที่จะเขาไปดูแลถนนตาง ๆ เหลานั้นได เนื่องจากรับมอบไป
แตตัวถนน งบประมาณโอนไปในลักษณะงบสนับสนุน  ในบางหนวย บาง อปท .  
บาง อบต. บาง อบจ. ไมสามารถเขาไปดําเนินการได เนื่องจากเอาเงินไปใชในประเภทอื่น
ก็มีในหลายทองที่ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๕/๑ 



 ๒๓๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       จิตตานันท ๑๐๕/๑ 
 
เพราะฉะนั้นหนวยงานที่เปนหัวใจหลัก ณ วันนี้คือกรมทางหลวงชนบท ซึ่งคนในหมูบาน
ในชนบท เห็นวาถึงเวลาที่เขาจะไดรับการดูแลเอาใจใส เขาจะไดไมเปนพลเมืองชั้น ๒ อันนี้
คือจิตวิญญาณของคนที่อยูในบานนอก ในชนบท พี่นองที่บานผมขนาดขึ้นปายบอกวา
เอา อปท. คืนไป เอา รพช. คืนมาก็มีในถนนหลายสายซึ่งผมเองไดถายรูปเก็บไวในหลายที่ 
อันนี้เปนเครื่องยืนยันวาถึงเวลาแลวที่เราจะใหกรมทางหลวงชนบทดูแลตอไป ไมใชวา
กําลังทํางานไปดวยดี ณ วันหนึ่งก็จะถูกยุบซึ่งเปนเรื่องความเจ็บปวดซึ่งยังไมหายไป  
ทานประธานครับ กรมทางหลวงชนบทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ ตลุาคม ๒๕๔๕ ระยะเวลาไมกีป่
ชวงใหม ๆ ก็ยังไมเขารูปเขารอย ยังไมสามารถดําเนินการในการกอสรางดูแลถนนสายที่
รับผิดชอบได ถึง ณ วันนี้กําลังอยูในรูปรอยที่จะเขาไปดูแลอยางจริงจังแตก็จะมีการยุบ
เสียกอน ดังนั้นผมจึงสนับสนุนวาไมสมควรใหยุบใหสมควรที่จะยุบกฎหมายฉบับนี้ละ 
กฎหมายมาตรา ๕๔ แลวใหมีกรมทางหลวงชนบทตอไป ซึ่งเปนแนวคิด ซึ่งเปนความหวัง
ของพี่นองของชาวบานที่อยูในชนบท ไมใชวารอไปกอนเพราะหลายทานที่ไมมีความ
จําเปนก็บอกวารอได แตวันนี้ไมไดครับ พี่นองบานผมเดือดรอนถาไมมีคนดูแลถนนที่อยู
ในความรับผิดชอบ ซึ่งกรมทางหลวงแผนดินจริง ๆ ผมคิดวาถาหากไปยุบรวมอยูในกรม
ทางหลวงแผนดินจริง ๆ แลวดูแลไมทั่วถึงแนกรมทางหลวงแผนดินไมสามารถดูแลทั่วถึง 
เพราะในสวนที่ถนนดูแลตัวเองจริง ๆ ก็ยังดูแลไมทั่วถึงได ในมุมนี้ผมจึงคิดวาถึงเวลาแลว
ที่จะรีบออกกฎหมายฉบับนี้มายกเลิกแลวดําเนินการอยางรีบดวน ขอบคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณอลงกรณ พลบุตร
ครับ 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ขอบคุณทานประธาน เห็นไมคอย 
จะมีแรงเรียกก็เลยไมไดยิน ทานประธานที่เคารพ กระผม อลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย การเสนอรางพระราชบัญญัติเขามาสู
สภาคราวนี้คอนขางแปลก ไมมีรางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเขามา ทานประธาน
ไมผิดสังเกตบางหรือครับ มีการพูดกันมากในกรมทางหลวงชนบทวาจะมีกฎหมายของ
ผู รั บ เหมา เข ามาในสภา  ที่ ผม เ รี ยนอย า งนี้ เ พ ราะว าการแก ไ ข  มาตรา  ๕๔  
ของพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ทานประธานคงจําไดดี  



 ๒๓๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       จิตตานันท ๑๐๕/๒ 
 
ตอนนั้นเปนเรื่องของการปฏิรูประบบราชการ ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
หนวยงานโดยมีหลักเกณฑหลายประการในการปฏิรูประบบราชการในขณะนั้น  
แตหลักการหนึ่งที่สําคัญคือเร่ืองของการถายโอนภารกิจ งบประมาณ บุคลากรไปสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพราะเห็นวาทองถิ่นนั้นจะเขาใจปญหาและสามารถสนองตอบ
ความตองการของประชาชนไดดีกวาจึงไดยุบสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทและยุบ
บางสวนของกรมโยธาธิการขณะนั้น ทั้ง ๒ หนวยนั้นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรูดีวา 
มีภารกิจหลักในเรื่องของถนนและสะพาน แตเพื่อที่จะใหพัฒนาประเทศไปสูความทันสมยั 
การปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ใหสอดรับกับแนวทางทิศทางใหมในการพัฒนา
ประเทศจึงไดเกิดขึ้น หลักการเหลานี้ไดกําหนดไววาใหมีการยุบหนวยงาน ๒ หนวย
ดังกลาว แลวก็ใหตั้งเปนกรมทางหลวงชนบท มีอายุ ๕ ป ในระหวางชวงของการ
ปรับเปลี่ยนและถายโอนภารกิจไปสูการกระจายอํานาจ ทานประธานคงจําไดวา 
การอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรตอนนั้นไดมีการพูดถึงประเด็นนี้คอนขางมากและก็เห็น
วาในเมื่อเราจะออกแบบโครงสรางการปฏิรูปราชการของประเทศไทย อีกหลักหนึ่งก็คือ
ตองทําใหรัฐบาลกลาง คือราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคนั้นลดขนาดลง แลวก็ไปเพิ่ม
ในส วนของท อ งถิ่ น  ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๙ 
 
สผ ๒๙/๒๕๕๑  (ส. นิติบัญญัติ)             เพทาย ๑๐๖/๑ 
 
จนในที่สุดเราจะมีอยู ๒ สวนก็คือ สวนที่เปนราชการสวนกลางและราชการสวนทองถิ่น 
เพราะวาภาระดานงบประมาณสัดสวนทานประธานคงทราบ เราพิจารณาแตละป 
งบประจําเพิ่มมากขึ้น ๆ ในขณะที่งบลงทุนเหลือนอยลงประมาณ ๒๐ เปอรเซ็นตเทานั้น 
เพราะฉะนั้นเมื่อกําหนดหลักของประเทศในการพัฒนาเชนนี้การออกแบบโครงสรางระบบ
ราชการ ทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น จึงไดออกมาปรากฏในกฎหมาย
สําคัญ ๒ ฉบับก็คือ ๑. ตัวพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ป ๒๕๔๕ 
และ ๒. ก็คือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนในการกระจายอํานาจสูทองถิ่น 
ป  ๒๕๔๒  ผมไมแปลกใจวาทําไมจึงไม มีรางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งความจริงก็ไมมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวของโดยตรงมาชี้แจง แตก็มีรัฐมนตรีบางทานมาอยู 
ณ ที่นี้ ผมไมทราบวารัฐบาลมีนโยบายอยางไรในเรื่องการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และประการสําคัญก็คือวาเราเพิ่งตออายุแกไขมาตรานี้ในพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น 
เมื่อปลายเดือนธันวาคม ป ๒๕๕๐ นี้เอง คือเดิมกรมทางหลวงชนจะตองถูกยุบเพื่อที่
บางสวนจะไปอยูกรมทางหลวง บางสวนก็ไปอยูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตก็ได 
มีการขยายเวลาออกใหอีก ๕ ป โดยการแกไขมาตรานี้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ นี้เอง เพิ่งผานมาไมกี่เดือนเทานั้นเองจู ๆ มีรางกฎหมาย
โดยที่ไมมีรางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเขามาอยูในสภานี้และเรงรัดในการบรรจุ
เขาสูวาระ ทั้ง ๆ ที่มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับปญหาปากทอง เศรษฐกิจของ
ประเทศที่ตองการการปฏิรูป ผมเรียนทานประธานวาถาพิจารณาในหลักการและเหตุผล
ถามวาภารกิจดังกลาวในทางหลวงที่เราแบงออกมาเปน ๕ ประเภทตามพระราชบัญญัติ 
ทางหลวง ป ๒๕๔๙ ทางหลวงพิเศษที่เรียกวา มอเตอรเวย (Motorway) ทางหลวง
แผนดินก็อยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  นั่นคือทางหลวงสายประธาน 
สายสําคัญ หรือวาทางหลวงสัมปทาน แตวามีอีก ๒ ประเภทของถนนก็คือทางหลวง
ชนบทแลวก็ทางหลวงทองถิ่น ถามวาประเด็นในเรื่องภารกิจตรงนี้มันถึงเวลาหรือยัง 
วาถนนในขอบเขตของแตละจังหวัดก็ดูแลโดยจังหวัดนั้น ๆ ทําไมยังตองใหสวนกลางอีก  
 



 ๒๔๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑  (ส. นิติบัญญัติ)            เพทาย ๑๐๖/๒ 
 
ไมตองพูดถึงความโปรงใส ไมโปรงใสในการประมูล การเรียกรับเปอรเซ็นตมีเทาไร 
คนที่อยูใกลชิดบรรดาผูรับเหมาทั้งหลายรูดี และงบประมาณตอปเกือบ ๒๐,๐๐๐ ลานบาท
ถนนที่ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางทานบอกวาประชาชนตองการ  ก็เพราะ 
ไมกระจายออกไปสูทองถิ่นครับ มันมากระจุกตัวกันอยูในราชการสวนกลาง ทั้งที่ภารกิจนี้
เราใหเวลาแลวตอไปอีกถึง ป ๒๕๕๕ ทําไมตองมาลุกลี้ลุกลนแกไขกฎหมายฉบับนี้อีก 
นี่คือขอสังเกตที่สําคัญที่จะตองตอบตอสภาแหงนี้ และทําไมรัฐบาลมีนโยบายอยางไร 
เพราะเปนเรื่องการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แตไมมีรางพระราชบัญญัติของรัฐบาล 
ผมยังคิดวาควรถอนเรื่องนี้ออกไปดวยซ้ําไป จนกวาที่จะมีรางพระราชบัญญัติของรัฐบาล 
เขามา เพื่อที่จะไดรูวาเปนนโยบายของรัฐบาล เพราะมันเกี่ยวของกับงบประมาณแผนดิน 
ผูกพันกับงบประมาณแผนดิน ในแตละปรวม ๒๐,๐๐๐ ลานบาท มีงบผูกพันในสวนนี้ 
ไมต่ํากวา ๗,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ ลานบาท และนี่กําลังจะเอาโครงการเมกกะโปรเจกต เขามาอีก 
๓ – ๔ แสนลานบาท เร่ืองเหลานี้กระผมเรียนทานประธานวาไมใชมีอยูมาตราเดียว 
แลวทานประธานบอกวาใหอีก ๕ นาที ไมใช ทานประธานจะรวบรัดไปถึงไหนครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือหลายทานครับ 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  จะหลายทานก็แลวแต แตผมเรียนกับ
ทานประธานวากฎหมายที่เกี่ยวของกับกระทรวง ทบวง กรม อยางนี้มันตองเปนนโยบาย
ของรัฐบาล 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  แลวก็มีรางพระราชบัญญัติ
ที่จะตองมาตอจากรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อีก ๔ – ๕ ฉบับครับ 
   นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานประธานอยาเพิ่งพูดสวนผมสิครับ
ใหผมพูดจบกอน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือผมตองพูดก็เพราะ
เวลาเราไดตั้งไว ๕ นาทีนะครับทานอลงกรณ 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานประธานกําหนดเอง ทานไมไดฟง
สมาชิกเลยนะครับ 
 



 ๒๔๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑  (ส. นิติบัญญัติ)             เพทาย ๑๐๖/๓ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ฟงเต็มที่อยูแลวครับ แตวา 
นี่หมด ๕ นาทีของคุณ 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานตองใหโอกาสในการอภิปราย
มากกวานี้สิครับ มันไมใชเปนเรื่องของการอภิปรายเพื่อมาเอาใจกรมทางหลวงชนบท 
หรือเอาใจผู รับเหมาบางบริษัท อยางที่เขาพูดกันโจษกันอึงเลย ทานประธานไมฟงบาง 
หรือครับ มันเสื่อมเสียสภาผูแทนราษฎร แลวทานมาใชพฤติกรรมของการรวบรัดกฎหมาย
อยางนี้มันไมถูก ๒๐,๐๐๐ ลานบาทนี่แทนที่จะกระจายไปสนองตอบตอการบริหาร
ราชการแผนดินในทองถิ่น เขาใหสนองตอบความเดือดรอนของประชาชน ทานประธาน 
ก็นึกออกนะครับประเทศเรามี ๗๖ จังหวัด มี กทม. อยู แลวก็มีอีก ๗๕ จังหวัด เรามี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกวา อบจ. ดูทั้งจังหวัด ถาเขตเทศบาลก็คือเทศบาลตําบล 
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และถาเปนระดับตําบล หมูบาน ก็มี อบต. ดูแล ---------------- 
 

- ๑๐๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ลักขณา ๑๐๗/๑ 
 
ปญหามันเกิดขึ้นก็คือวาเราไมไดกระจายอํานาจตามแผนขั้นตอนในการกระจายอํานาจ 
เรากําหนดไวแลววาในป ๒๕๔๙ จะตองโอนรายได ๓๕ เปอรเซ็นตของรายไดแผนดิน 
โดยใหทองถิ่น รัฐบาลกลางได ๖๕ เปอรเซ็นต แตรัฐบาลเขามาก็ไมดําเนินการอยางนั้น
มา ๒ – ๓ รัฐบาลแลว อยางนี้โทษทองถิ่นไมได แตบอกวาถาเปนทองถิ่นดวยกัน  
มีผูแทนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ แลวมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รูปญหาดีกวา ผมเปนผูแทนราษฎรมาหลายสมัย อาจจะนอยกวาทานประธาน แตผมก็รู
ปญหาของความตองการของประชาชนและการตอบสนองตอปญหาโครงสรางพื้นฐาน
เหลานี้ การทําขอแตละครั้งตองสงเขามาสวนกลาง ทําไมละ ถนนภายในจังหวัดถึงทํา 
ในจังหวัดของเราไมได ทานกระจายเม็ดเงินไปสิ โครงการมากมายที่รัฐบาลทําไมได 
ทองถิ่นทําได ความไมโปรงใสที่ถูกกลาวหาทองถิ่น แลวราชการสวนกลาง ภูมิภาคไมมี
คอรรัปชันอยางนั้นหรือ แตทองถิ่นกับเร่ืองประสิทธิภาพและเรื่องความโปรงใสก็ตองแกไข
เหมือนกัน ผมไมไดเห็นวาขณะนี้มีความจําเปนเรงดวน กฎหมายเพิ่งแกไขและขยายเวลา
ไปใหอีก ๕ ป ทําไมจะตองมาเสนอ เสนอโดย ส.ส. ไมใชเสนอโดยคณะรัฐมนตรี อยาให
พฤติกรรมอยางนี้มันเกิดขึ้นเลยครับทานประธาน ผมหวงจริง ๆ ดังนั้นถาเปนไดอยากจะ
เสนอทานประธาน เพราะไมมีคณะรัฐมนตรีมาขอถอนรางพระราชบัญญัติ ถอนออกไปได
ไหมครับ แลวรอใหคณะรัฐมนตรีเขามา นี่ก็ ส.ส. รัฐบาล นี่รางพระราชบัญญัติของพรรครวม
รัฐบาลเพิ่งสอดเขามา อาจจะเห็นวาพรรคพวกเสนอมาก็เลยใสเขามาดวย เราลืมไปแลว
หรือครับ หลักการตอนปฏิรูประบบราชการเรื่องการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ลืมไปแลว
หรือครับวากฎหมายกําหนดขั้นตอนกระจายอํานาจ ส.ส. เรียกรองมามากมายเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นเขาไดประโยชนจากตรงนี้ และลดขนาดรัฐบาลกลางไปเพื่อไมใหงบ
ประจํามันกินงบประมาณแผนดินจนกระทั่งแทบจะไมเหลืองบพัฒนาประเทศแลว แลวเราตอง
เอากฎหมายเหลานี้เสนอพรวดพราดเขามา แลวทานประธานมากําหนดให ๕ นาที แลวก็บอกวา
ถา ๓ วาระไดก็ดี มันไมใชอยางนั้น ทบทวนไดไหมครับ ผมอยากใหมีคนของรัฐบาลที่
รับผิดชอบมาตอบสักทีไดไหมครับวาจะเอาอยางไรกับกฎหมายฉบับนี้ คุณสุขุมพงศดูแลเรื่อง
กฎหมายของรัฐบาลมาตอบไดไหมวาจะเอาอยางไร ถอนออกไปกอนแลวก็รัฐบาลพิจารณา
อยางไรเสนอในนามรัฐบาลเขามาดวยทานประธานครับ ทานรัฐมนตรีอยูขางหลังนี่ 



 ๒๔๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ลักขณา ๑๐๗/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ฟงแลวครับ เดี๋ยวคนอื่น
เขาก็จะพูดเหมือนกับทาน  
   นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ใหทานรัฐมนตรีตอบหนอยไดไหมครับ 
ชี้แจงเราหนอยสิครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือทานเสนอใหทาง
รัฐมนตรีชี้แจงนะครับ แตมีผู อ่ืนเขาจะชี้แจงอีกหลายทาน ฉะนั้นก็ขอความกรุณา 
เพราะทานเกินเวลาไป ๕ นาที ผมก็ไมไดวาอะไรเพราะทานตองการจะพูด 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตนิดเดียว
เผอิญทานรัฐมนตรีอยู และครั้งนี้เปนครั้งที่สภาผูแทนราษฎรเราพิจาณารางพระราชบัญญัติ
ของ ส.ส. ไมมีของคณะรัฐมนตรี และเปนเรื่องที่มันเกี่ยวของกับความผูกพันงบประมาณ
และการปฏิรูปราชการ และกฎหมายนี้เพิ่งแกไข ขยายให ๕ ป ไปจบสิ้นอายุในป ๒๕๕๕ 
กอนหนานั้นถาทําดีอาจจะขยายก็ได แตวาวันนี้รัฐบาลตองตอบวาจะเอาอยางไรกับ
กฎหมายฉบับนี้ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ 
ทานชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง  
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท)  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ 
ผม ชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคพลังประชาชน 
กอนอื่นตองขอกราบขอบคุณทานประธานเปนอยางยิ่งที่ใหโอกาสผมไดมีโอกาสรวม 
ในการแสดงความคิดเห็นของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ในการที่ 
เพื่อนสมาชิกนั้นไดเสนอมา ขออนุญาตอยางนี้ทานประธานครับ โดยสาระหลักนั้น 
เพื่อนสมาชิกหรือบุคคลตาง ๆ หรือหนวยงานราชการ พี่นองประชาชนก็มีความเขาใจและ
สอดคลองตองกัน นั่นก็คือการใชงบประมาณนั้นตองประหยัด แลวก็มีความสําคัญตอ 
พี่นองประชาชนอยางใหญหลวง ผมเองอยากจะกราบเรียนตอทานประธานที่เคารพวา 
ในเรื่องของปญหาในการคมนาคมในขณะนี้ของบานเรา ก็คือประเทศของเรานั้นตองเรียน
ตอทานประธานครับวา เรายังไมไดออกแบบเปนลักษณะที่เรียกวาเปนแผนแมบทที่มี 
 



 ๒๔๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ลักขณา ๑๐๗/๓ 
 
ความสอดคลองตองกันในสายตาของผม ที่ผมเรียนทานประธานอยางนั้นเพราะอะไรครับ 
เพราะวาเทาที่ เห็นอยูทุกวันนี้ก็คือถนนบางถนนนั้นแทนที่จะวิ่งผานไปในลักษณะ 
ถนนสายหลัก เราก็หลักไมได มันก็ไปสิ้นสุดบางชวง บางตอน --------------------------------- 
 

- ๑๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  วชิราภรณ ๑๐๘/๑ 
 
แลวบางระยะไมสามารถวิ่งไปไดสุดทางหรือสุดถนนตามทิศทางของถนนที่ควรจะไป   
แลวก็ทายที่สุดก็ตองไปวก ไปวน ตามตรอก ซอก ซอย หรือตามมุมตาง ๆ นี่คือบานเรา
ประเทศของเรา เสมือนหนึ่งวาประเทศของเรานั้นไมมีการวางแผนในเรื่องของการ
คมนาคมเลย ทั้ง ๆ ที่ประเทศของเรานั้นเราผานพนในเรื่องเหลานี้มา เราใชรถ หรือมีการ
คมนาคมทางรถนั้น หรือเรียกวายานยนตนั้นพอสมควรแลวทีเดียว แลวเราก็มีกระทรวง 
ทบวง กรม โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมที่ รับผิดชอบในหนวยงานตาง ๆ ผมตอง 
ขอกราบเรียนทานประธานครับวาโดยหลักแลวผมเห็นอยางนี้ครับทานประธาน ถาเรา
เปรียบถึงการที่เราจะใชถนน ผมอยากจะเห็นวางเปน ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ ก็คือเปนลักษณะ
ของตน เหมือนกับตนไมครับทานประธาน นั่นก็คือทางหลักที่มันตองวางเปนลักษณะของ
แมบทเลยวาเราควรจะไปทิศทางอยางไร อันที่ ๒ ก็เปลี่ยนมาเปนกิ่ง สิ่งที่เราจะแยกไป
อยางไร นั่นคือหมายความวาทางที่มันเล็กลง แคบลงกวาที่เปนลําตน อันที่ ๓ ก็คือ 
ตองเปนลักษณะของกาน ที่ผมบอกวาเปนกานนี่ ในลักษณะนี้เราใหกับทางหลวงที่เรา
เรียกวา ทองถิ่น ไดไหม ก็คือเปนลักษณะของทองถิ่นไปจัดการกันเอง จะเปน อบต. อบจ. 
อะไรก็ไปจัดการกัน สวนทางหลวงที่เปนกิ่งนั้นอยากจะกราบเรียนทานประธานครับ เราให
เปนทางหลวงที่เราเรียกกันปจจุบันนี้วาเปนทางหลวงชนบทหรือทางหลวงอะไรก็ตามแต 
ที่มีลักษณะไมใชทางหลวงที่เปนหลัก ๆ ที่ดูแลถนนในขณะนี้ และลําตนนั้นก็เรียน 
ทานประธานครับ เปนลักษณะของทางหลวงแผนดิน ถาเราแบงกันแบบนี้ และก็ซอยกัน
อยางนี้ และวางแผนเปนแมบทอยางนี้ ผมเชื่อวาบานเมืองของเรานั้นก็จะไมมีปญหา
อุปสรรคในเรื่องของการใชงบประมาณมากนัก แลวก็บุคลากร แลวการพัฒนาประเทศ
หรือการพัฒนาถนนหนทางก็จะไปไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะนี้ขอกราบเรียนทานประธาน
ครับวา เราก็เปนลักษณะของการทํางานที่เราเรียกวายังไมสอดคลองตองดวยกัน 
เพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนทานประธานครับวาผมเองเห็นสมควรกับการยกเลิก 
ในเรื่องของระยะเวลาของพระราชบัญญัติดังกลาวดวย ที่เห็นดวยเพราะอะไร เพราะวา 
ไปกําหนดระยะเวลา ๕ ปหรือ ๑๐ ปที่หนวยงานนี้จะตองยกเลิกไปทั้ง ๆ ที่มีความสําคัญ 
ที่ผมอยากจะเห็นวามาดูแลเรื่องกิ่งนั่นก็คือถนนสายที่รองลงไป แตไมใชอยูในชุมชน 
หมูบาน หรือในตําบล อยากจะกราบเรียนทานประธานครับวาเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ  



 ๒๔๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  วชิราภรณ ๑๐๘/๒ 
 
ของขาราชการและหนวยงานที่เขารับผิดชอบตรงนี้ ถาหากเราไปกําหนดระยะเวลา 
ของการที่จะใหหนวยงานนั้นปรับเปลี่ยนแลวยกเลิกไป ขาราชการที่อยูในนี้ ในหนวยงาน
ดังกลาวก็จะไมมีขวัญกําลังใจ ในขณะเดียวกันขาราชการใหมที่จะมาบรรจุ ลูกหลาน 
ที่บรรจุใหมก็ไมอยากจะเขามาบรรจุครับ เพราะวาหนวยงานนี้ มันจะตองยกเลิก 
แลวรางลาไปในอนาคต เพราะฉะนั้นขอกราบเรียนทานประธานครับวาหนวยงานดังกลาว
นั้นผมเห็นวายังมีความจําเปน แลวในอนาคตจะมีความจําเปนมากขึ้น เพียงแตเรา
กําหนดขอบเขตของงาน ขอบเขตของการทําถนนหนทางนั้นใหมีความสอดคลองตองดวย 
ในลักษณะของแผนแมบทที่เรากําหนดดวยกัน เพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนทานประธาน             
ผมสนับสนุนครับ กราบขอบพระคุณครับทานประธาน  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณอํานวย คลังผา 
ครับ  
  นายอํานวย คลังผา (ลพบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร
ที่ เคารพ  กระผม  นายอํานวย  คลังผา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดลพบุ รี  
พรรคพลังประชาชน ก็ตองขอบคุณ ผูเสนอ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ทุกทาน
นะครับ ที่ไดสนับสนุนใหทางหลวงชนบทยังคงอยู เหตุผลที่ผมสนับสนุนใหทางหลวง
ชนบทยังคงอยูนั้นเพราะวาเนื่องจากในขณะนี้การบํารุงรักษากอนนั้นไดมีการโอนให
ทองถิ่นสวนหนึ่ง ทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต.ในขณะนั้นโดยเฉพาะทองถิ่นไมมี 
ความพรอมที่จะดูแลบํารุงรักษาถนน ทําใหถนนไดทรุดโทรมไปมาก นี่คือเหตุผลที่ให 
การสนับสนุน เพราะฉะนั้นทางหลวงชนบทนั้นมีความจําเปนตอในดานยุทธศาสตร 
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขนสงพืชไร การเขาออกของพี่นองชนบทในหมูบาน ตําบล  
ดวยความยากลําบาก ทางหลวงชนบทก็มีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาตลอด --------------- 
 

- ๑๐๙/๑ 
 
 
 



 ๒๔๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       วัชรี ๑๐๙/๑ 
 
เพราะฉะนั้นผมจึงขอสนับสนุน พ.ร.บ. ดังกลาวนั้น เพื่อประโยชนสูงสุดกับพี่นอง
ประชาชน และอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่หลายทานอาจจะมีความคิดเห็น
แตกตางกันไป จริง ๆ แลวผมอยากจะเสนอใหปดประชุมเสียดวยซ้ํา เพราะหลายทานก็มี
ความเห็นชอบ เห็นดีกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตในเมื่อทานประธานไดบอกวามี  
๒๐ กวาทาน กระผมก็ไมติดใจ ก็อยากจะใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานไดควบคุม
เวลาเพื่อที่จะไดลงมติกัน เพื่อประโยชนสูงสุดกับพี่นองประชาชน สุดทายผมก็ขอ
สนับสนุนรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม (ฉบับที่..) พ .ศ. ....  
ของกรมทางหลวงชนบทตอไปครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ 
คุณสุนัย จุลพงศธร  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม  
สุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชนจากจังหวัด
นครสวรรค ทานประธานครับ สิ่งที่ผมจะพูดตอไปนี้ พี่นองที่ฟงทางบานจะไดรูความจริง
ของระบบประชาธิปไตยและถาพันธมิตรที่ยึดทําเนียบรัฐบาลอยู ก็จะไดรูวาระบบนี้ 
ยังใชได ยังดีอยู นั่นคือระบบนี้ที่ทานไปกลาวหาวาพวกมากลากไปนั้น ไมจริง วันนี้ผมจะ
อภิปรายคานกฎหมายของ ส.ส. ฝายรัฐบาล ซึ่งมีลักษณะความคิดเห็นคลายกับเพื่อน 
ส.ส. ฝายคาน ทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่เคารพ การจะพูดถึงกฎหมายฉบับนี้ที่จะ
ตออายุหรือไมใชตออายุ ใหกรมทางหลวงชนบทนี้มีฐานะมั่นคงตลอดไปนั้นจะตอง
พิจารณาประกอบกับเ ร่ืองการกระจายอํานาจ  เราจะไปรูสึกวาเพื่อนเราที่อยู ใน 
กรมทางหลวงชนบท หลายคนรูจักกัน ก็อยากจะเอาใจ คงไมไดหรอกครับในเรื่องหลักการ 
เพราะวาการกระจายอํานาจนั้นเปนฐานของระบบประชาธิปไตย และเราไดพิสูจนแลววา
เมื่อเราไดมีสวนรวมกันสราง อบต. อบจ. ใหเขมแข็งขึ้นนั้น จําเปนที่จะตองใหเขาเติบโต
ขึ้น ทิศทางหลักของทานทักษิณ ชินวัตร ก็ไดยืนยันในหลักการการปฏิรูปราชการ และ
ตองการจะกระจายอํานาจสูชนบท กอนที่ทานทักษิณจะขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรี  
มีพรรคการเมืองหลายพรรคประกาศจะปฏิรูประบบราชการ จะกระจายอํานาจ แลวก็ 
ไมทําจริง แตปรากฏวาเมื่อทานทักษิณขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีตอนนั้น ที่ตองกราบขออภัย 



 ๒๔๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       วัชรี ๑๐๙/๒ 
 
ที่กลาวถึงทานก็คือวา ทานไดทําจริงและไดกระจายอํานาจไปแลว และวันนี้ทิศทางหลัก
ในการกระจายอํานาจสูชนบทนั้นเปนทิศทางของประชาธิปไตย และเทาที่ผมทราบ  
ในหลายกระทรวงที่จะตองถายโอนงานใหแกชนบทนั้น โดยพื้นฐานระบบขาราชการหรือที่
เราเรียกวา ระบบอมาตยาธิปไตย นั้น เขาไมอยากไปอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เทศบาล อบต. อบจ. เขาไมอยากไป ถาเรายังใชหลักการเอาอกเอาใจหรือดําเนินการ
ลักษณะอยางนี้ มันก็ผิดกับทิศทางการกระจายอํานาจ ทานประธานครับ ผมอยากให
เพื่อนสมาชิกไดพิจารณามองไกลไปสักนิดหนึ่งวา การกระจายอํานาจนั้นคือการสรางฐาน
ของระบบประชาธิปไตยใหม่ันคง ผมขอเทาถึงการปฏิวัติ การยึดอํานาจเมื่อวันที่ ๑๙ 
กันยายน ป ๒๕๔๙ ที่ผานมา เปนการยึดอํานาจที่ยุงยากที่สุดกวาทุกครั้งที่มีการยึด
อํานาจมาในอดีต ปรากฏวาประกาศของคณะปฏิวัติของ พลเอก สนธิ บุณยรัตกลิน  
บางฉบับประกาศถอยหนา ถอยหลัง ๓ รอบ ๔ รอบ เพราะอะไรครับ เพราะวาเดี๋ยวนี้ 
จะไปหามไมใหมีการเลือกตั้ง ไมได เพราะวาการกระจายอํานาจมันไดออกไปในขอบเขต
ทั่วประเทศแลว ปรากฏวาการเลือกตั้ง อบต. เทศบาล มันเกิดขึ้นเกือบทุกเดือน มันเปน
อุปสรรคขัดขวางการยึดอํานาจและเปนอุปสรรคขัดขวางระบบเผด็จการโดยโครงสราง 
เลยครับทานประธาน --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริวรรณ ๑๑๐/๑ 
 
ดวยเหตุนี้เองที่จะตองบอกกับพี่นองประชาชนวา สภาผูแทนราษฎรในระบบนี้ที่เขาโจมตี
วาเปนระบบเกาพวกมากลากไปไมจริงครับ การมีความคิดเห็นเปนอิสระนั้นยังเปนสิทธิ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และไมจําเปนตองมีความคิดเห็นเหมือนกันเสมอไป  
ดวยเหตุนี้ครับทานประธาน ก็จะไมรบกวนเวลาใหทานลําบากใจเพราะผมก็จะไมเถียง
ทานประธาน ดังนั้นผมขอใหเพื่อนสมาชิกไดพิจารณาอยางยาวสักหนอย โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งอยากจะสงคําถามนี้ไปถึงทานรัฐมนตรีดวย เพราะทานรัฐมนตรีนั้นมีฐานะ 
ในเรื่องแมจะไมไดเสนอกฎหมายนี้แตวาทานตองรับผิดชอบตอเรื่องการกระจายอํานาจ 
เพื่อนสมาชิกสภาจังหวัดก็ดี นายก อบจ. สมาชิก อบจ. เทศบาลและ อบต. เรายังเห็น
ความสําคัญของทานอยู แตวาความคิดเห็นก็อาจจะแตกตางกันไป แตอยางนอยที่สุด
สภาผูแทนราษฎรแหงนี้ยังเปนที่พึ่งของทานได และพวกเรายังจะยืนหยัดในหลักการของ
การกระจายอํานาจซึ่งเปนฐานของระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง กราบขอบพระคุณ
ครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญคุณนวัธ 
ครับ 
  นายนวัธ เตาะเจริญสุข (ขอนแกน)  :  กระผม นายนวัธ เตาะเจริญสุข 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดขอนแกน พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ ก็คง
เปนเรื่องธรรมดาที่ความคิดบางทานอาจจะคิดไปอีกแบบหนึ่ง แตความคิดที่แตกตางก็คง
ไมไดสรางปญหาของความแตกแยก ก็คงไมแตกนะครับ ยกตัวอยางเชน ทานเจริญ 
ชอบทานสม ผมชอบทานองุน มันก็ไมแตกตางกันแตเราก็อยูดวยกัน ทานประธานครับ
รางพระราชบัญญัติเร่ืองการแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม มาตรา ๕๔ นั้นกระผมเห็นดวยกับทาน ส.ส. เจริญ จรรยโกมล กรมทางหลวง
ชนบทเปนกรมที่สําคัญ แกไขปญหาความเดือดรอนไดอยางดี หากมีการโอนใหทองถิ่น 
ผมเชื่อวาคงไมสามารถดําเนินการไดดีเทากับกรมทางหลวงชนบท เพราะความพรอมของ
ทองถิ่น และที่สําคัญตัวกระผมเองเคยเปนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด เคยเปน 
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ผมทราบดีวาทองถิ่นรับไดหรือไมได ทางหลวงชนบท
ไดมอบสายทาง ตัวอยางทางหลวงชนบทไดมอบสายทางใหกับทองถิ่นไปกํากับดูแล 



 ๒๕๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริวรรณ ๑๑๐/๒ 
 
แตปจจุบันขาดการดูแลบํารุงรักษาทําใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก ฉะนั้น 
ทานประธานครับ ผมจึงเห็นวามาตรา ๕๔ ควรยกเลิก ตัวอยาง เชน ถนนดับเบิล ซิงเกิล 
(Double single) ก็ดี หรือแอสฟลติก (Asphaltic) ก็ดี ทองถิ่น ยิ่งไมมีความเชี่ยวชาญ  
และประกอบกับการควบคุมในทางวิชาการ งานฝกอบรมเจาหนาที่ทั้งระดับผูปฏิบัติและ
ระดับผูบริหาร อปท. ซึ่งผมมีความเห็นวาทองถิ่นคงไมสามารถดําเนินการได และผมขอ
สนับสนุนร า งพระราชบัญญัติป รับป รุ งกระทรวง  ทบวง  กรม  ฉบับนี้ ยก เลิ ก  
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีขอดี คือเปนรางที่ ส.ส. เปนผูเสนอโดยเล็งเห็นความจําเปน
และตอบสนองพี่นองประชาชนไดดี ยกตัวอยาง ขับรถวิ่งไปจากถนนใหญ ถนนนั้น  
๔ เมตร วิ่งเขาไปไมไกลเทาไร ถนนกลายเปน ๘ เมตร วิ่งไปอีกหนอยเปนถนน ๖ เมตร  
พอถึงสะพานทานประธานทราบไหมครับ เหลือถนนบนสะพานอยู ๓ เมตร นี่เปนการ
บริหารที่ผมคิดวา อบต. หรือทองถิ่นไมสามารถกํากับดูแลได อันนี้เปนความเห็นนะครับ 
ทานประธาน ผมเองมีความเห็นวาคณะกรรมาธิการที่สามารถที่จะเขาไปเปนกรรมาธิการ 
หลายพรรคการเมือง รางพระราชบัญญัตินี้ก็จะตองผาน ----------------------------------- 
 

- ๑๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ณัฐชนก ๑๑๑/๑ 
 
ที่สําคัญกฎหมายฉบับนี้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ผานไปสูคณะกรรมาธิการซึ่งมีสมาชิกหลายพรรค
การเมือง แลวผมก็ขอฝากใหคณะกรรมาธิการรับไปพิจารณาเพื่อใหไดเกิดประโยชน 
แกพี่นองประชาชนสูงสุด ก็ขอฝากทานประธานนะครับ ผมเองนั้นเห็นชอบนะครับ  
กระผมเองขอสนับสนุนใหยกเลิก เห็นชอบยกเลิกมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ ครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญทาน
รัฐมนตรีสุขุมพงศ มีอะไรจะชี้แจงไหมครับ  
   นายสุขุมพงศ  โงนคํา  ( รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี )   :   
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายสุขุมพงศ โงนคํา ในฐานะรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่กระผมตองมาอยูบนที่นั่งของคณะรัฐมนตรีก็เปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
ที่รัฐมนตรีที่จะเขารวมประชุมในการประชุมสภาผูแทนราษฎรทุกครั้ง ไมวาจะเปนเรื่อง
วาระใด ญัตติใด กระผมก็มีสิทธิที่จะเขารวมประชุมได ก็เห็นวาวันนี้มีการเสนอกฎหมาย
สําคัญที่รัฐบาลไมไดเปนผูเสนอ กระผมเห็นวาในฐานะที่เปนหนึ่งในคณะรัฐมนตรีควรที่
จะมารับฟงการอภิปรายของทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนมติของที่ประชุมจะเปน
เชนไรนั้นกระผมก็จะรับมตินี้ไปกราบเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและดําเนินการในทางที่
สมควรตอไปครับ ทานประธานที่เคารพครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณวัชระ เพชรทอง 
ครับ  
   นายวัชระ เพชรทอง (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานสภาผูแทนราษฎร
ที่เคารพ กระผม นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
พรรคประชาธิปตย เขตหนองแขม เขตบางแค เขตภาษีเจริญ ทานประธานครับ กอนอื่น
ผมรูสึกชื่นชมทานประธานที่มีความขยันขันแข็งตั้งแตเชา จนกระทั่งค่ําก็ยังขยันขันแข็ง 
เปนอยางยิ่ง ทานประธานครับ ตามที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเสนอรางพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เร่ืองการยกเลิกกรมทางหลวงชนบท 
ไปรวมกับกรมทางหลวงนั้น กระผมในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูมาใหมก็ไดฟง
เหตุผลจากทานสมาชิกสภาผู แทนราษฎรอาวุ โสอยางคุณอลงกรณ  พลบุตร 



 ๒๕๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ณัฐชนก ๑๑๑/๒ 
 
ขอประทานโทษที่เอยนาม กระผมก็มีความคิดเห็น เห็นดวย และไดฟงทานสมาชิกอาวุโส
อีกทานหนึ่งจากจังหวัดนครสวรรค คือคุณสุนัย ขอประทานโทษที่เอยนาม ผมก็เห็นดวย 
เร่ืองการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทานประธานครับ แตอยางไร 
ก็ตามผมก็เห็นดวยวาในขณะนี้ก็ ไมควรที่จะยุบกรมทางหลวงชนบทไปรวมกับ 
กรมทางหลวง เพราะภารกิจในการที่จะสรางทาง สรางความเจริญใหกับพี่นองประชาชน
ทั่วประเทศนั้นควรที่จะกระจายกันรับผิดชอบ เพราะกรมทางหลวงเองแยงกันเปนอธิบดี
กรมทางหลวงกันจะเปนจะตาย แตหมาตายอยูขางถนนบนทางหลวงกลับไมมีใครเก็บ 
จนกระทั่งหมาที่ถูกรถชนตาย ถาทานขับไปบนถนนหลวงทานจะเห็นวาตั้งแตหมาตาย 
หมาพองอืด หรือสุนัขที่ถูกรถชนตายนั้น จนกระทั่งสุนัขแหงตายซากก็ยังไมมีเจาหนาที่
ของกรมทางหลวงหรือไมมีอธิบดีกรมทางหลวงไปเก็บซากสุนัขตายแตอยางใด 
เพราะฉะนั้น ทานประธานครับ การดํารงอยูของกรมทางหลวงชนบทที่ยังไมควรไปรวมกับ
กรมทางหลวงนั้น ผมเห็นดวย แตอยางไรก็ตามควรที่จะปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพ  
และทานหัวหนาทีมผมคือ คุณโกวิทย ธารณา ส.ส. ในเขต ๑๑ กรุงเทพมหานคร ทานได
ฝากกระผมที่จะอภิปรายตอทานประธานสภาผูแทนราษฎรวาถนนกัลปพฤกษ ราชพฤกษ 
ซึ่งเปนความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทนั้น ปรากฏวาผาใจกลางกรุงเทพมหานคร 
ถนนเสนนี้ ทานประธานที่เคารพครับ มีประชาชนตายมากที่สุด เพราะตัดถนนที่คอนขาง
ไมไดมาตรฐาน คอสะพานหัก มีทางโคงมาก บางแหงถึงขั้นที่กรมทางหลวงชนบทตอง 
ติดปายไววา ใหระวังอันตราย เพราะเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ไมนาเชื่อครับ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ กรมทางหลวงชนบทยังรับผิดชอบเสนทางในเขตความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานคร -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๒/๑ 
 
 
 
 



 ๒๕๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         ศิริลักษณ ๑๑๒/๑ 
 
ไฟฟาดับแตละครั้งกวาจะมาแกไขก็เปนระยะเวลาที่นานมาก กรมทางหลวงชนบทจึงควร
จะปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพการใหบริการ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  
ที่ตัดผานถนนเพชรเกษมในเขตภาษีเจริญ ทานประธานครับ ตรงนั้นพี่นองประชาชน 
มีปญหาในการใชบริการจากกรมทางหลวงชนบทซึ่งรับผิดชอบถนนเสนนี้เปนอยางมาก 
จึงขอฝากไปยังทานอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเพื่อที่จะไดแกไขปญหาใหกับพี่นอง 
ชาวกรุงเทพมหานครดวยตอไป ทานประธานครับ ผมทราบดีวาพี่นอง ทานสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรในภาคอีสานและในชนบทอยากจะเห็นใหกรมทางหลวงชนบทนั้น 
มีความรับผิดชอบในการกอสรางทางตอไป ซึ่งความรูสึกอันนั้นเปนความรูสึกอันเดียวกัน
กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรุงเทพมหานครคนหนึ่ง เพราะอะไรครับ เพราะการ 
สรางทางไปถึงที่ ไหน  ความเจริญก็จะไปถึงที่นั่น  แตทั้งนี้ผมอยากจะกราบเรียน 
ทานประธานวา ตามที่ทานสมาชิกทานหนึ่งไดบอกวาเปนกฎหมายของผู รับเหมา  
ทานประธานก็ควรที่จะพิจารณาวาจริงหรือไม อยางไร เพราะถาเปนอยางนั้นจริง  
เรากําลังจะกลายเปนเครื่องมือของผูรับเหมาไปแลวหรืออยางไร ขอขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานรังสิมาพูดอะไรครับ 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
จังหวัดสมุทรสงคราม ทานถามวาดิฉันจะพูดอะไร ก็ดิฉันจะอภิปราย พ.ร.บ. นี้ ทานฟง
ดิฉันกอนสิคะ ทานชอบพูดสวนกับดิฉันแลวคนฟงทางบานเขาก็จะฟงดิฉันไมรูเร่ือง  
ทานฟงกอนนะคะ คือดิฉันไมเห็นดวยกับการยุบรวมกรมทางหลวงกับทางหลวงชนบท
เพราะวาดิฉันเปน ส.ส. อยูในจังหวัดสมุทรสงครามก็ไดรับการรองเรียนจากนายก อบต. 
วาเขาไมอยากรับโอนถนนซึ่งเปนของกรมทางหลวงชนบท เนื่องจากมันเปนถนนที่ 
เกินความสามารถของ อบต. เพราะวา อบต. มีงบประมาณไมเพียงพอกับการที่จะมาทํา
ถนนของทางหลวงชนบทซึ่งโอนไปใหเขา เวลาดิฉันวิ่งผาน ถนนเสนที่เปนของทางหลวง
ชนบทแลวโอนไปใหกับ อบต. พอเสร็จแลวประชาชนหรือ อบต. ก็ชอบจะชี้ใหดิฉัน 
ดูอยูประจําวาให ส.ส. ดูสิวาถนนเปนอยางนี้ แลวดิฉันบอกวาทําไม อบต. ไมดําเนินการ 
ซอมแซม ทาง อบต. เขาบอกวา ขนาดแคจายเงินเดือนใหกับ อบต. ใชจายใน อบต.  



 ๒๕๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         ศิริลักษณ ๑๑๒/๒ 
 
ก็ยังไมเพียงพออยูแลว แลวขณะนี้ทางชลประทานเองตอนนี้ก็ไมภารกิจในการที่จะ
ลาดยางถนน ซึ่งเปนถนนลูกรังนะคะ ก็จะตองโอนภารกิจนี้ไปใหกับทาง อบต. ไดดําเนินการ 
อีก ทาง อบต. บอกวาไมรับไดไหม ขอ เอาคืนไป ทางหลวงชนบทก็ไมสามารถที่จะรับคืนได 
เพราะวามันไปตามกฎหมายการกระจายอํานาจใชไหมคะ เพราะฉะนั้นดิฉันคิดวา 
เมื่อ อบต. ยังไมมีความพรอม ยังไมมีงบประมาณ เพื่อประโยชนสูงสุดของพี่นอง
ประชาชน ดิฉันคิดวาควรที่จะชะลอไปกอน คือดิฉันก็เห็นดวยกับการกระจายอํานาจ  
แตเมื่อขณะนี้บานเมืองอยูในภาวะวิกฤติ เงิน อบต. ก็ไมเพียงพอ แลวทางหลวงชนบท 
โดยเฉพาะจังหวัดดิฉัน ดิฉันตองชื่นชมนะคะ เพราะวามี ส.ส. คนเดียว อยางไรเขาก็
ตามใจ ส.ส. อยูแลว คือวาเวลาเดือดรอนตรงไหน ดิฉันโทรไปไดตลอดเลยวาตรงนี้ 
เปนอยางนี้ใหมาชวยหนอย มาทําตรงนี้ เขาก็จะบริการให คือเขาตามใจ ส.ส. ทุกอยาง 
เพราะวาพี่นองประชาชนเดือดรอน ถาเกิดวาเขาไมตามใจ ไมใชวาดิฉันไมเห็นดวยกับการ
ยุบรวมนะคะ ดิฉันเห็นใจเขาคือทํางานมาก แลวอีกอยางหนึ่งคือ ถาเราใหทางหลวง
แผนดินกับทางหลวงชนบทแยกงานกันทํา ดิฉันคิดวาประโยชนก็จะตกกับพี่นองประชาชน
มาก แตถาเอาไปรวมแลว พี่นองประชาชนแทนที่จะไดรับประโยชนในสวนนี้ก็จะเสีย
ประโยชน เพราะวาขณะนี้ดิฉันก็อยากจะใหทางหลวงชนบทไดรับงบประมาณมาก ๆ  
แตวางบประมาณมันไมเพียงพอ ------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริลักษณ (๒) ๑๑๓/๑ 
 
ดิฉันพูดดิฉันก็อยากจะใหทางรัฐมนตรีชวยใหทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไปดู
จังหวัดดิฉันเปนจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย มีงบประมาณนอย ถายิ่งถายโอนไปก็ยิ่ง
แยใหญเลย ตอนนี้ก็อยากใหไปดําเนินการใหดี คร่ึงของจงัหวัดสุพรรณบุรีก็ยังดีคะ หรือวา
คร่ึงของจังหวัดบุรีรัมยนะคะ แตถาจังหวัดบุรีรัมยแลวเปนถนนเสนจากสนามบินไป ดิฉัน
ไมเอานะคะแบบนั้น ถาเปนหลุมเปนบออยางที่ดิฉันไปเห็นมา เพราะฉะนั้นดิฉันก็ขอฝาก
วาอยาเพิ่งรวม แตถาจะรวมก็ใหบานเมืองดีขึ้นกอน เศรษฐกิจดี แลวก็ทาง อบต. มีความรู
ความสามารถ มีเงินเพียงพอแลว แลวคอยโอนไป ดิฉันก็สนับสนุน เห็นดวยกับ พ.ร.บ. นี้ 
ขอบคุณคะ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ ผมวา
การอภิปรายพอสมควรแลว สรุปไดนะครับ เชิญเจาของญัตติพระราชบัญญัติสรุปครับ 
เชิญคุณเจริญ จรรยโกมล ครับ 
  นายเจริญ จรรยโกมล (ชัยภูมิ)  :  ทานประธานที่ เคารพ ผม เจริญ  
จรรยโกมล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน ในฐานะผูราง
รวมกับทางทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีก ๔๐ ทาน เพื่อที่จะใหทานสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรซึ่งผมไดจดไว มีอยู ๒ ทานที่อยูในขอสงสัยของทานนะครับ ก็คือทานอลงกรณ  
พลบุตร ขออนุญาตที่ เอยนาม ที่ทานบอกวาในรางกฎหมายฉบับนี้ที่ทานสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรไดเปนผูเสนอเขาสูสภาแหงนี้นั้น ทานบอกวาเปนการเสนอที่เรงรัด 
ในการเขาสูวาระในการประชุม ที่จริงทานประธานที่เคารพครับ เพื่อที่จะใหเกิดความ
สบายใจในเรื่องนี้  พวกผมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวม  ๔๐  ทาน  ได เสนอตอ 
สภาผูแทนราษฎรแหงนี้ตอทานประธานในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งกวาจะไดมา
พิจารณาในวันนี้นั้นนับเวลานานพอสมควร และกอนที่พวกผมจะนําเสนอกฎหมายฉบับนี้
ก็ได มีการประชุมปรึกษาหารือกัน  แลวก็เชิญสวนราชการที่ เกี่ยวของโดยเฉพาะ 
กรมทางหลวงชนบท โดยเฉพาะทานอธิบดีใหความรวมมือมาชี้แจงถึงเหตุและผลวาทําไม
จะตองคงอยู ซึ่งหลาย ๆ ทานไดอธิบายในเหตุผลแลว  
   และอีกประการหนึ่ง ผมขอกราบเรียนทานประธานวาเอกสารซึ่งเรา
ประกอบในการพิจารณาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เราตัดสินใจในการเสนอกฎหมาย 



 ๒๕๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริลักษณ (๒) ๑๑๓/๒ 
 
ฉบับนี้ตอสภาก็คือวาไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร. ๐๑๐๗/๑๒๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๐ ของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ไดทําหนังสือถึงทานปลัดกระทรวง
คมนาคมบอกวา เนื้อหานั้นเห็นสมควรที่จะตองมีการคงไวใหกรมทางหลวงชนบทนั้น
คงไวเพราะมีภารกิจในหลายเรื่อง และถนนเครือขายสายรองนั้นมีความจําเปนจะตอง 
คงอยูและอยูในการดูแลของกรมทางหลวงชนบท แลวก็คนที่ลงนาม คือ นางอรวรรณ  
ขุนทรัพย ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ สิ่งเหลานี้ทางเราไดพิจารณาดวยเหตุ 
และผล  
   และประการสุดทายผมเองมีความไมสบายใจที่ มีทานสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรไดเอยวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนรางกฎหมายของผูรับเหมา ไมจริง  
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้พวกผมในฐานะซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาศัยสิทธิตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญและขอบังคับของการประชุมสภาผูแทนราษฎรในการเสนอมาตาม
สิทธินี้ เพื่อใหทางสภาผูแทนราษฎรของเราไดพิจารณา และก็เหตุผลตาง ๆ ผมไดฟง 
ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็มีเหตุผลซึ่งเห็นสมควรรับไวพิจารณา หากขาดเหลือ 
อยางใดอยางหนึ่งก็ตั้งกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบความรอบคอบอีกครั้งหนึ่งก็ได  
ผมไมขัดของ ขอขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณนิยม วรปญญา 
เจาของญัตติ 
  นายนิยม วรปญญา (ลพบุรี)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม นิยม วรปญญา 
ส.ส. จังหวัดลพบุรี เขต ๒ กับเพื่อนจํานวน ๒๐ กวาทานไดรวมกันรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ แตไมไดเอยนามตอนแรกก็เพราะวาเห็นวาเวลามีนอยก็ไมอยากจะรบกวนเวลา
ของสภาผูแทนราษฎร ทานประธานที่เคารพ ที่ผมเสนอเขามานี้ก็มีทั้งผูเห็นดวยและ 
ไมเห็นดวย ทางดานฝายคานก็อภิปราย เปนหลักธรรมดาก็จะตองคัดคานอยู -------------- 
 

- ๑๑๔/๑ 



 ๒๕๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            นภัสสร ๑๑๔/๑ 
 
แตถนนที่รัฐถายโอนจาก รพช. และทางกรมโยธาธิการและ กรป. กลาง นั้น ตอนนี้ชํารุด
เสียหายมากจริง ๆ ครับ ราษฎรจึงมารองเรียนตามคําที่อภิปรายคัดคานของฝายคานวา
จะเปนประโยชน แตผูรับเหมา ผมวาอยูที่ไหนก็ตองรับเหมาเหมือนกันครับ แตขอเท็จจริง
คือถาเปนของทางหลวงชนบทจะจางไดถูกกวา เพราะผูรับเหมาทองถิ่นมีอยู และงาน 
ก็ไมใชงานใหญ งานเล็ก งบประมาณปหนึ่งสําหรับคาที่จะเอาไปจางเหมานี้คงไม 
กี่รอยลานบาท ไมถึงพนัลานบาทนะครับ และถนนเหลานี้เปนถนนที่เศรษฐกิจ เปนทางลดั
ตัดตรง ทานประธานครับ เราจะแบงใหราษฎรของคนไทยเรามีชั้นวรรณะหางกันอยางนี้
ตอไปอีกไมไดแลว และถนนเหลานี้ถามีทางดีคนก็จะวิ่งตัดตรง แมแตผูอภิปรายคัดคาน 
ถึงจะไมไดคัดคานตัวทานเองก็คงจะเคยผานถนนเหลานี้ ผมก็เคยไปหลายทาน แตวา
วันนี้ที่อยูทางฝายคาน บางทานก็เห็นดวย บางทานก็คัดคาน ก็เปนเรื่องธรรมดาของ 
สภาผูแทนราษฎร เพราะวาการที่จะชี้แจงในสภานั้นฝายคานก็จําเปนตองคาน ถา
ไมอยางนั้นก็ไมใชสภาผูแทนราษฎร ความเห็นแตละทานยอมมีความแตกตาง ถาเห็น
ดวยกันใครจะยอมทําครับ เพราะกลัวเสียคานิยมของตัวเองเปนหลักธรรมดา ฉะนั้นผมขอ
เรียนวาถาไดมีการยกเลิกมาตรา ๕๔ นี้ แลวก็ใหทางหลวงชนบทเปนทางหลวงที่ไดมี
ความพรอมและเชื่อม่ัน องคกรนี้จะอยูไดยั่งยืน และก็เครื่องจักรเครื่องยนตที่ไดรับโอนมา
ก็ใหมีการซอมบํารุงที่ใชการได และก็มีแขวง มีเขตเชนเดียวกับกรมทางหลวงแลว ปหนึ่ง
จะประหยัดคาน้ํามันไดเปนหลายหมื่นลานบาท อันนั้นจริง ๆ เปนประโยชนชวยคนจน 
ไดมีโอกาส คนจนก็ไมมีโอกาสเลยครับ ถาทานประธานไดออกไปอยางผม ออกไปพบปะ
ประชาชนผูยากจนเขาเรียกรองมากเลย บอกวากรมทางหลวงชนบทนี่ขอใหเรงรัดใหเขา
เจริญเติบโต ใหเขามีความหวัง เขาจะไดชวยพัฒนาถนนใหพวกผมไดเดินดีกันสักที จะให
พวกผมเปนราษฎรชั้นที่เทาไรกันนี่ เขาถาม ผมก็ตอบไมได ผมบอกวาอันนี้มันเปนเรื่อง
ของผูมีอํานาจที่จะบริหาร และก็เปนเรื่องของสภาดวย เพราะสภานี่เปนที่บัญญัติ 
ทั้งกฎหมาย และงบประมาณใหพวกเรา ถาผูแทนราษฎรที่เราเลือกไป พรรคใดเปนพรรค
ที่มีกําลังดีก็จะทํางานพัฒนาบานเมืองไดดี ถามีผูแทนราษฎรฝายคาน ฝายรัฐบาล
ใกลเคียงกันมันพัฒนาไมได ไมไดเพราะอะไรครับ เพราะทําไปก็คานหมด งบประมาณ 
ก็ไมถึงเราตามกําหนดเวลา ราคาสินคาที่ชาวไร ชาวนาจะมีโอกาสขายไดราคาดีก็ไมได             



 ๒๕๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            นภัสสร ๑๑๔/๒ 
 
ถนนอยางนี้เราขนสงเราก็แพงมาก เพราะวาทางมันไมดีนะครับ เมื่อทางไมดีรถก็สึกหรอ
มาก น้ํามันก็กินมาก ถาคนขับดี ๆ เขาไมไปขับให ก็ตองจางคนที่ฝกงานบาง หรือวาคนที่
ไมมีงานจะทํา พวกเหลานี้ก็จะทําใหเกิดการชํารุดเสียหาย 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  สรุปพอแลวกระมังครับ 
  นายนิยม วรปญญา (ลพบุรี)  :  ฉะนั้นทานประธานครับ ผมเห็นวา   
มาตราเดียวนี่ขอเปน ๓ วาระไดแลวครับ เพื่อใหมันผานไป เพื่อชวยใหคนยากคนจน 
มีโอกาส เรามานั่งอยูในสภาผูแทนราษฎรนี้นะครับ อากาศจะปรับเทาไรก็ได จะเอา 
กี่องศาเซลเซียสก็ไดนะครับ จะเอาความรอนหรือความเย็น ความหนาวอะไรไดสบาย
หมด แตเขาอยูในนั้นครับ หลังสูฟาหนาก็กมดิน ทํางานดวยความเดือดรอนยากลําบาก 
สรางอาหารมาใหพวกเราบริโภคกัน แตเรามานั่งอยูในสภาผูแทนราษฎรเราก็มีนะ นั่งบน
กันอยู คิดถึงอกเขาบางไหม ผมวาไมมีใครคิดถึงอกเลย แตผมนี่คิดถึง เพราะผมไปเห็นมา
ดวยตา ทานประธานครับ ฉะนั้นผมขอใหทานประธานไดใชดุลยพินิจนะครับ ผมคิดวา
สมควรที่จะพิจารณาไดแลววาพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อผานไปแลวจะเปนประโยชนกับ
ประเทศชาติครับ ขอบคุณทานประธานครับ  
 

- ๑๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             สาริศา ๑๑๕/๑ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณณัฐวุฒิ ผูเสนอ 
รางพระราชบัญญัติ เชิญครับ 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  กราบเรียนทานประธาน 
สภาที่เคารพ กระผม ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สุพรรณบุรี พรรคชาติไทย ความจริงแลว
ผมไมจําเปนจะตองขึ้นมาสรุปในญัตติของผมแตประการใดเลยนะครับทานประธาน  
  นายชัย ชิดชอบ (รองประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ความจริงทานก็สรุป
ตั้งแตตนแลวครับ 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  ถาไมมีการอภิปรายพาดพิง
มายังผม ซึ่งผมไมใชสิทธิตามขอบังคับ ขอที่ ๖๓ หรอกครับ ผมจะสรุปตรงนี้ครับทานประธาน 
ความจริงแลวพรรคชาติไทยหรือแมแตตัวของกระผมก็ตามใหความสําคัญมากครับ 
กับการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทานประธานลองนึกยอนไป 
นะครับ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ป ๒๕๔๐ พรรคชาติไทยในฐานะที่ประกาศเปน
นโยบายในการรางรัฐธรรมนูญฉบับนั้น มาตราที่สําคัญก็คือมาตราในหมวดของวาดวย
องคกรปกครองส วนทองถิ่ นที่ ให มีกฎหมายฉบับหนึ่ งที่ สํ าคัญมากครับ  ก็คื อ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ และในกฎหมายฉบับดังกลาว
ทานประธานจะทราบดีครับวาได ระบุว า รัฐตองจัดสรรงบประมาณปละไมนอยกวา 
รอยละ  ๓๕  ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในปที่ มีการจัดสรรงบประมาณ 
ปสุดทายที่จําเปนจะตองใหไดตามกฎหมายฉบับดังกลาวก็คือ ป ๒๕๔๙ ทานประธานครับ 
เปนอยางไรครับ รัฐบาลไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดเลย เพราะฉะนั้นจะมาประกาศวารัฐบาลนั้นใหความสําคัญกับองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจ และทําไมไมจัดสรรงบประมาณใหเขาครับ  
รอยละ ๓๕ ในทายที่สุดตองมาแกกฎหมายฉบับนั้น นาเสียดายถาเราจะพูดถึงจะทําให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขมแข็งมีงบประมาณเพียงพอ หลักการเดียวกันครับ ผมกับ
ทานอลงกรณ พลบุตร ขออนุญาตเอยนามครับ ทานไดพาดพิงผมทางออม มีหัวจิตหัวใจ 
เดียวกัน มีจิตวิญญาณเดียวกันอยากจะใหทองถิ่น อยากจะใหมีการกระจายอํานาจใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากที่สุด แตกฎหมายฉบับดังกลาวรัฐบาลยังทําไมได  



 ๒๖๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             สาริศา ๑๑๕/๒ 
 
ทานสุนัย จุลพงศธร ขึ้นมาพูดถึงวาใครใหความสําคัญกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แลวทําไมไมกระจายเงินใหเขา รอยละ ๓๕ ครับ ทานประธานที่เคารพครับ เพราะฉะนั้น
ถาจะพูดกันจริง  ๆ  แลวนะครับ  ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่พรรคชาติไทยให
ความสําคัญที่เราจะพิจารณากันตอไปนี้ ระเบียบวาระตอไปนี้ เกี่ยวกับ อบต. ก็ดี เกี่ยวกับ
เทศบาลก็ดี เกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัดก็ดี พรรคชาติไทยก็เปนสวนหนึ่ง โดยทาน 
ส.ส. ภราดร ปริศนานันทกุล ไดเสนอกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับเลยครับ เปนเรื่องของทองถิ่น
ทั้งสิ้น นี่คือหัวใจของเราครับ การกระจายอํานาจ แตลองมาดูขอเท็จจริงครับ ไมวาจะเปน 
ส.ส. รังสิมา ขออนุญาตเอยนามทานครับ ทานไดพูดถึงความเปนจริงเปนอยางไร  
เราสัมผัสในทางปฏิบัติอยูวาความพรอมเราถึงหรือยัง ณ วันนี้ยังไมไดครับ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นความพรอมเรายังจําเปนตองใชกรมทางหลวงชนบทเขาอยู 
เพราะฉะนั้นจําเปนอยางยิ่งครับจึงจําเปนตองมีการแกกฎหมายฉบับนี้ และในอนาคต
ครับทานประธาน ถาทองถิ่นพรอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นพรอม กระจายอํานาจ 
ใหเขา กระจายงบประมาณใหเขากระจายเครื่องไมเครื่องมือใหเขา กระจายบุคลากรใหเขาให
พรอมสมบูรณแลวผมยินดีครับจะแกกฎหมาย ยกเลิกกรมทางหลวงชนบทก็ยังได  
ในอนาคตนะครับ แตขณะนี้ยังไมพรอมครับทานประธานที่เคารพ แลวเปนนโยบายของ 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา หัวหนาพรรคชาติไทยมาโดยตลอดวาอยากจะใหมีการแกไข
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ฉบับนี้ มาตรา ๕๔ ครับ ทานประธาน 
ที่เคารพ ก็ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ  
 

- ๑๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        สุทธิกานต ๑๑๖/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็เปนอันสิ้นสุดการอภิปราย
แลวนะครับ ตอไปผมก็จะขอความกรุณา 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)   :  ทานประธานครับ ขอใชสิทธิพาดพิง
หนอยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมไดพาดพิงในทางเสียหาย
เลยครับ มีแตดีทั้งนั้น 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง เสียหาย
ครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เอานิดหนอยครับ 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานประธานที่ เคารพ กระผม 
อลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย ตามที่มี 
ผูเสนอกฎหมายไดพาดพิงอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิดในขอเท็จจริง 
  ประการที่ ๑ ก็คือวาในเรื่องกระจายอํานาจสูทองถิ่น รัฐบาลพรรค
ประชาธิปตยเปนผูตรากฎหมายฉบับนี้ในป ๒๕๔๒  และในการแบงสวนของรายได ๒๐  
๘๐ ตามที่กฎหมายกําหนด แตวารัฐบาลทักษิณเปนตนมาไมสามารถดําเนินการไดพรรค
ใดจะเปนพรรครวมบาง ผมไมทราบ แตไมไดดําเนินการตามกฎหมายใหกระจาย ๓๕ 
เปอรเซ็นต ตามที่กฎหมายกําหนดจนตองมีการจัดแกไขกฎหมาย นั่นคือขอเท็จจริง 
  ประการที่ ๒ ก็คือวามีการพาดพิงถึงพรรคฝายคานซึ่งก็มีพรรคเดียว 
คือพรรคประชาธิปตย บอกวาเปนฝายคานเอาแตคาน ทํานองวาขัดขวางการพัฒนา 
หรือความเจริญ ไมใชครับ สมาชิกในวันนี้ไดอภิปรายมีทั้งเห็นและไมเห็นดวยในซีกของ 
พรรคประชาธิปตย เพราะเห็นวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติของ ส.ส. 
กระผมเรียนวาประเด็นที่ดูประหนึ่งผูเสนอกฎหมายสรุปมาจะทําใหเกิดความเขาใจผิดวา
ถาไมมีการเสนอกฎหมายฉบับนี้แลวจะไมมีกรมทางหลวงชนบท ไมใช มีการแกกฎหมาย
มาตรา ๕๔ และมีผลบังคับใชตามกฎหมาย วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อไมกี่เดือนนี้
เองครับ ขยายอายุไปอีก ๕ ป ไปสิ้นสุดป ๒๕๕๕ ถาเสนอกฎมายฉบับนี้ในป ๒๕๕๔ หรือ
ป ๒๕๕๕ ก็พอมีเหตุผล และผมคิดวาขอติติงดังกลาวนั้นเปนดวยเหตุผลและขอเท็จจริง 



 ๒๖๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        สุทธิกานต ๑๑๖/๒ 
 
ที่ไดประสบมาจากเรื่องของการพิจารณากฎหมายในสภาผูแทนราษฎรครั้งนี้และกอนหนานี้
ในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการ ทานอาจจะของใจวาทําไมผมใชคําวา รีบรอน เรงรัด 
ก็เพราะวากฎหมายมันเพิ่งแก แลวก็เรายังมีเวลา เพราะวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
โอกาสที่จะพัฒนาตัวเองใน ๔ – ๕ ปนี้ พรอมที่จะรับโอนทั้งภารกิจและงบประมาณ 
เพราะฉะนั้นไมใชเวลาที่สมควร แลวทานประธานก็เห็นวาในแฟมนี้ กฎหมายสําคัญ ๆ 
ทั้งนั้นที่คณะรัฐมนตรีเสนอเขามา แตวาปรากฏมีการขยับเลื่อนกฎมายนี้เขามา นั่นคือ
ขอสังเกตที่ผมคิดวาสภาผูแทนราษฎรเองก็นารับฟงและนาพิจารณาในประเด็นดังกลาว 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ ตอไป
ผมจะขอมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการรางพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับนี้ ทั้งของ 
คุณเจริญ กับคณะ และของคุณนิยม กับคณะ คุณณัฐวุฒิ กับคณะ แตกอนที่จะลงมติ 
รับหลักการหรือไม รับหลักการผมขอตรวจสอบองคประชุมกอน  เพื่อใหถูกตอง  
เชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมทุกทานนะครับ 
  (ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบ 
กอนลงมติ) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมาชิกที่เคารพ  
เมื่อทานนั่งแลวก็โปรดเสียบบัตรแสดงตนทุกทานนะครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เพราะเรายังมีพระราชบัญญัติ
อีก ๒๐ ฉบับที่เราจะตองพิจารณาตอจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ขอความกรุณาครับ  
ที่เราเลื่อนขึ้นมาอีก ๒๐ ฉบับ เสียบบัตรแสดงตนเสร็จหรือยังครับ เสียบเสร็จแลวนะครับ 
ทานที่อยูขางนอกกรุณาเขามาที่หองประชุมดวย ผมกราบเรียนเชิญนะครับ ถาเสียบเสร็จ
แลวโปรดรวมและแจงผลมา มีผูแสดงตนตอนนี้ ๒๔๓ ทานครับ ครบองคประชุม 
 

- ๑๑๗/๑ 
 
 



 ๒๖๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      นภา ๑๑๗/๑ 
 
  ตอไปผมจะเรียนถามที่ประชุมวา ทานผูใดเห็นควรรับรางพระราชบัญญัติ
ทั้ง ๓ ฉบับนี้โปรดกดปุม เห็นดวย ทานผูใดไมรับรางทั้ง ๓ ฉบับโปรดกดปุม ไมเห็นดวย 
ทานผูใดจะงดออกเสียงโปรดกดปุม งดออกเสียง เชิญใชสิทธิทุกทานนะครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ใชสิทธิแลวนะครับ  
ทานผู ใดยังไม ได ใชสิทธิ มีไหมครับ  ไม มีนะครับ  รวมผลแลวแสดงยอดแจงมา  
มีผูเขาประชุมทั้งหมด ๒๔๙ ทาน เห็นดวย ๒๓๔ ทาน ไมเห็นดวย ๙ ทาน งดออกเสียง  
๒ ทาน ไมลงคะแนนเสียง ๔ ทาน ก็ปรากฏวาเห็นดวยทั้ง ๓ รางนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภา ๑๑๗/๒ 
 
  ทีนี้ตอไปที่ประชุมจะพิจารณาอยางไร จะตั้งคณะกรรมาธิการหรือวา 
จะ ๓ วาระ เชิญคุณเจริญ ทานเจาของเรื่อง 
  นายเจริญ จรรยโกมล (ชัยภูมิ)  :  ทานประธานที่ เคารพ ผม เจริญ  
จรรยโกมล จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน ขอเสนอตั้งคณะกรรมาธิการครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผู รับรองนะครับ  
ตั้งคณะกรรมาธิการ ตั้งคณะกรรมาธิการกี่ทานครับ เชิญ 
  นายเจริญ จรรยโกมล (ชัยภูมิ)  :  ทานประธานที่ เคารพ ผม เจริญ  
จรรยโกมล นะครับ พรรคพลังประชาชน ขอตั้ง ๓๖ ทานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผูรับรองครับ ๓๖ ทาน 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีทานผูใดมีความเห็น 
เปนอยางอื่นมีไหม  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมมีนะครับ ตอไปก็เปน
การแบงสัดสวน คณะรัฐมนตรี ๕ ทาน พรรคพลังประชาชน ๑๕ ทาน พรรคประชาธิปตย 
๑๑ ทาน พรรคชาติไทย ๒ ทาน พรรคเพื่อแผนดิน ๑ ทาน พรรคมัชฌิมาธิปไตย ๑ ทาน 
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และพรรคประชาราช ๑ ทาน เชิญรัฐบาลเสนอครับ 
  นายสุขุมพงศ โงนคํา (รัฐมนตรีประจํานักนายกรัฐมนตรี)  :  ทานประธาน
ที่เคารพครับ กระผม นายสุขุมพงศ โงนคํา รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ขอเสนอ
กรรมาธิการวิสามัญในสัดสวนของรัฐบาล ๕ ทาน ดังตอไปนี้  ๑. นายทศพร ศิริสัมพันธ 
๒. นายสุพจน ทรัพยลอม  ๓. นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์  ๔. นายชาติชาย ทิพยสุนารี 
และ ๕. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน ๕ ทานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปพรรคพลังประชาชน 
 



 ๒๖๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภา ๑๑๗/๓ 
 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู ขอเสนอ
รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญราง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ในสัดสวนของพรรคพลังประชาชนจํานวน ๑๕ ทาน ๑. นายเจริญ จรรยโกมล  
๒. นายมานะ โลหะวณิชย  ๓. นายนวัธ เตาะเจริญสุข  ๔. นายวิวัฒนชัย โหตระไวศยะ   
๕. นายสุรจิตร ยนตตระกูล  ๖. นายยรรยง รวมพัฒนา  ๗. นายพินิจ จันทรสมบูรณ   
๘. นายอนันต ผลอํานวย  ๙. นายนิยม ชางพินิจ  ๑๐. นายนิทัศน ศรีนนท  ๑๑. นายสุทิน
นพขํา  ๑๒. นายอํานวย คลังผา  ๑๓. นายสุวัฒน วรรณศิริกุล  ๑๔. นายกิตติศักดิ์  
หัตถสงเคราะห  ๑๕. นายชวลิต วิชยสุทธิ์  ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปเชิญพรรคประชาธิปตย ครับ 
 

- ๑๑๘/๑ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       จิตตานันท ๑๑๘/๑ 
 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
จังหวัดสมุทรสงคราม ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย
จํานวน  ๑๑  ทานดังนี้  ๑ .  นายวิฑู รย  นามบุตร  ๒ .  นายพิ เชษฐ  พันธุ วิชาติกุล  
๓. นายสาทิตย วงศหนองเตย ๔. นายอลงกรณ พลบุตร ๕. นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  
๖. นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล ๗. นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย ๘. นางสาวณิรัฐกานต  
ศรีลาภ ๙. นายวิรัตน กัลยาศิริ ๑๐. นายสงกรานต จิตสุทธิภากร ๑๑. นายสกล เขมภัทร  
ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปเชิญพรรคชาติไทย
ครับ 
  นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ (นครสวรรค)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม 
พีระเดช ศิริวันสาณฑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค พรรคชาติไทย  
ขอเสนอรายนามกรรมาธิการในสัดสวนพรรคชาติไทย ๒ ทานครับ นายเอกพจน ปานแยม 
กับ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ
ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน ๑ ทานครับ  
  นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนทานประธาน 
สภา ดิฉัน นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา 
เขต ๒ พรรคเพื่อแผนดิน ขอเสนอกรรมาธิการวิสามัญ คือ คุณอนุวัฒน วิเศษจินดาวัฒน 
ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคมัชฌิมาธิปไตย ๑ ทานครับ 
 



 ๒๖๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       จิตตานันท ๑๑๘/๒ 
 
  นางพรทิวา นาคาศัย (ชัยนาท)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน พรทิวา นาคาศัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคมัชฌิมาธิปไตย  
ขอเสนอกรรมาธิการในสัดสวนของพรรคมัชฌิมาธิปไตย คือ นางกรรณิการ เจริญพันธ  
ขอผูรับรองดวยคะ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ยังเหลือพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาและพรรคประชาราช ๑ ทาน เชิญครับ  
  นายประเสริฐ บุญชัยสุข (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผม ประเสริฐ บญุชัยสุข พรรครวมใจไทยชาติพัฒนาจากจังหวัดนครราชสีมา 
ขอเสนอกรรมาธิการในสัดสวนของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาและก็พรรคประชาราช  
๒ พรรค ๑ คนครับ คือ วัชรพล โตมรศักดิ์ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
เชิญเลขาธิการอานทบทวนรายชื่อกรรมาธิการ ๓๖ ทาน 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รายนามคณะกรรมาธิการพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑. นายทศพร ศิริสัมพันธ ๒. นายสุพจน 
ทรัพยลอม  ๓. นายวิชาญ คุณากูลสวัสด์ิ  ๔. นายชาติชาย ทิพยสุนารี  ๕. นายพิศักดิ์  
จิตวิริยะวศิน  ๖. นายเจริญ จรรยโกมล  ๗. นายมานะ โลหะวณิชย  ๘. นายนวัธ  
เตาะเจริญสุข   ๙ .  นายวิวัฒนชัย  โหตระไวศยะ   ๑๐ .  นายสุรจิตร  ยนตตระกูล  
๑๑. นายยรรยง รวมพัฒนา  ๑๒. นายพินิจ จันทรสมบูรณ  ๑๓. นายอนันต ผลอํานวย 
๑๔. นายนิยม ชางพินิจ  ๑๕. นายนิทัศน ศรีนนท  ๑๖. นายสุทิน นพขํา ๑๗. นายอํานวย 
คลังผา ๑๘. นายสุวัฒน วรรณศิริกุล ๑๙. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห ๒๐. นายชวลิต 
วิชยสุทธิ์  ๒๑. นายวิฑูรย นามบุตร  ๒๒. นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล  ๒๓. นายสาทิตย 
วงศหนองเตย ๒๔. นายอลงกรณ พลบุตร ๒๕. นางรัชฎาภรณ แกวสนิท ๒๖. นายสัมพันธ 
ตั้งเบญจผล   ๒๗. นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย  ๒๘. นางสาวณิรัฐกานต ศรีลาภ  



 ๒๖๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       จิตตานันท ๑๑๘/๓ 
 
๒๙. นายวิรัตน กัลยาศิริ  ๓๐. นายสงกรานต จิตสุทธิภากร  ๓๑. นายสกล เขมภัทร 
 ๓๒. นายเอกพจน ปานแยม  ๓๓. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ  ๓๔. นายอนุวัฒน  
วิเศษจินดาวัฒน  ๓๕. นางกรรณิการ เจริญพันธ และ ๓๖. นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ครับ 
  นายพิษณุ หตัถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  ทานประธานครบั 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญ 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  : ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม  พิษณุ  หัตถสงเคราะห  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดหนองบัวลําภู  
พรรคพลังประชาชน ตองกราบประทานอภัยทานประธานครับ เนื่องจากวามีการ
เปลี่ ยนแปลงกรรมาธิการในสัดสวนของพรรคพลังประชาชนนะครับ  เปลี่ยน  
นายพินิจ จันทรสมบูรณ เปน นายนิยม วรปญญา ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   

- ๑๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑  (ส. นิติบัญญัติ)             เพทาย ๑๑๙/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีการเปลี่ยนครับ ใหเปน
คุณนิยม วรปญญา เจาของรางพระราชบัญญัติ แกดวยใหถูกตองนะครับ ตอไปผมเรียนถาม
วาจะแปรญัตติภายในกี่วันครับ เชิญครับคุณพิษณุ 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  ผม พิษณุ หัตถสงเคราะห 
พรรคพลังประชาชน จังหวัดหนองบัวลําภู ๗ วันตามขอบังคับครับ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปผมเรียนถาม ๓ ฉบับ เอาฉบับไหนเปนหลักครับ ของคุณเจริญ ของคุณนิยม 
ของคุณณัฐวุฒิ  
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
พิษณุ  หัตถสงเคราะห  จังหวัดหนองบัวลําภู  พรรคพลังประชาชน  ขอใหรวมทั้ ง 
๓ รางพระราชบัญญัติ แลวก็ใหกรรมาธิการพิจารณาเอาเองครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตองมีตัวรางพระราชบัญญัติ 
เปนหลักครับ 
  นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห  (หนองบัวลําภู)  :   ถาอยางนั้นเอาราง
พระราชบัญญัติของคุณเจริญ จรรยโกมล เปนหลักครับ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   ก็เปนวาจบเรื่อง
พระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับไปแลวนะครับ เปนรางพระราชบัญญัติที่แกไข มาตรา ๕๔  
  ตอไปเปนเรื่องสําคัญที่พี่นองประชาชนที่เขาตองการมีอํานาจตามทองถิ่น
ตาง ๆ เขาไดรองขอกับเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกพรรคการเมืองนะครับ ใหมีการ
แกไขพระราชบัญญัติสวนทองถิ่น  มีผู เสนอรางพระราชบัญญัติทั้งหมด  โดยทาง 
สภาผูแทนราษฎรไดเลื่อนมาทั้งหมดหลายฉบับ ของเทศบาล ๔ ฉบับ ของ อบต. และของ 
อบจ. รวมเบ็ดเสร็จรวม ๒๐ ฉบับ ผมจะถามที่ประชุมวาจะรวมกันพิจารณาทั้งหมด 
หรือจะพิจารณาอยางไรครับ เชิญวิปผูประสานงานฝายรัฐบาล 
 



 ๒๗๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑  (ส. นิติบัญญัติ)             เพทาย ๑๑๙/๒ 
 
  นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม วิทยา บุรณศิริ ส.ส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พรรคพลังประชาชน รางพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพวามีผูเสนอครบทุกพรรคการเมือง ถาแยกรางพระราชบัญญัติแลว 
จะประกอบไปดวย ๑. รางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ๒. รางพระราชบญัญตัิ
เทศบาล เกี่ยวของกับเทศบาล  ๓. รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับเมืองพัทยา และ  
๔. รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งนี้ไดตรวจสอบ
รายละเอียดแลวขออนุญาตนําเรียนทานประธานวา มีผู เสนอจํานวนหลายทาน  
หลายพรรคการเมือง ผมใครเสนอทานประธานใหที่ประชุมแหงนี้ไดพิจารณาเปน  
๔ รางพระราชบัญญัติ สวนผู เสนอนั้นก็ใหนําเสนอเปนรางพระราชบัญญัติแตละ 
รางพระราชบัญญัติไปครับ ขอบคุณครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีทานผูใดมีความเห็น 
เปนอยางอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมมีนะครับ ถือวา 
ที่ประชุมเอาตามที่คุณวิทยาทานไดเรียนแจงตอที่ประชุมนะครับ  
  ตอไปก็จะไดพิจารณาเลยนะครับ  ร างพระราชบัญญัติแรกเปน 
ร างพระราชบัญญัติ ของ  (นายภราดร  ปริศนานันทกุล  กับคณะ  เปนผู เสนอ )  
รางพระราชบัญญัติเทศบาล เชิญเจาของรางพระราชบัญญัติ เจาของรางพระราชบัญญัติ
ไมอยู ก็ตัวแทนเจาของรางพระราชบัญญัติที่ไดเซ็นรวม เชิญครับ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑  (ส. นิติบัญญัติ)             เพทาย ๑๑๙/๓ 
 
  นายเอกพจน ปานแยม (ปทุมธานี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
ผม นายเอกพจน ปานแยม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พรรคชาติไทย 
  

- ๑๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ลักขณา ๑๒๐/๑ 
 
สืบเนื่องจากที่ทาน ส.ส. ภราดร  ปริศนานันทกุล ทานไดเดินทางไปตางประเทศ 
ก็ไดมอบหมายใหกระผมในฐานะที่เปนผูหนึ่งรวมกับทานสมาชิกในนามพรรคชาติไทย 
ไดรวมเสนอรางพระราชบัญญัติ เทศบาล  (ฉบับที่  . .)  พ .ศ .  . . . .  นี้ ไดนําเสนอตอ 
ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดรับทราบในวาระแรกนะครับ ในสวนของรางพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ครับ  
   หลักการ แกไขเพิ่มเติมวาระการดํารงตําแหนงของนายกเทศมนตรี 
โดยไมจํากัดใหตองดํารงตําแหนงติดตอกันเพียง ๒ วาระ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ สัตต 
   เหตุผล  โดยที่พระราชบัญญัติ เทศบาลมีบทบัญญัติบางประการ 
ไมเหมาะสม เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิ 
ของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนดุลยพินิจของประชาชนโดยเสรี  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ กระผมและคณะจึงไดนํากราบเรียนตอ 
ทานประธานและที่ประชุมไดโปรดพิจารณารับหลักการในลําดับตอไป ขอบพระคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปเปนรางพระราชบัญญตัิ
ของคุณพีระเพชร ศิริกุล กับคณะ เชิญคุณพีระเพชร ครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ลักขณา ๑๒๐/๒ 
 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
จุมพฏ บุญใหญ พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร เขต ๒ ทานพีระเพชร ศิริกุล ซึ่งเปน
เจาของรางพระราชบัญญัติไดมอบภาระใหกระผมซึ่งเปนผูรวมเสนอกฎหมายฉบับนี้ 
ไดเปนผูเสนอรางกฎหมายตอที่ประชุมแทน ทานประธานครับ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
เทศบาลไดมีขอบกพรองบางประการ จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  
   โดยมีหลักการในการแก ไข เพิ่ม เติมวาระการดํารงตําแหนงของ
นายกเทศมนตรีโดยไมจํากัดใหตองดํารงตําแหนงติดตอกันเพียง ๒ วาระ กลาวคือ 
ใหแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ สัตต  
   เหตุผล โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาลมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับ
สภาวะในปจจุบัน เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งและ 
สิทธิของประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้ง จึงเห็นสมควรใหเปดกวางวาบุคคลที่จะดํารงตําแหนง 
เปนผูบริหารเทศบาลนั้นควรใหประชาชนเปนผู ใชสิทธิพิจารณา  ถามีคุณสมบัติ 
ความสามารถก็ใหพิจารณาเลือกตั้งไดรับติดตอกันเกินกวา ๒ วาระไดโดยไมใหจํากัด
วาระครับทานประธาน จึงไดเสนอกฎหมายฉบับนี้เพื่อใหที่ประชุมแหงนี้ไดโปรดพิจารณาครับ 
ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปเปนรางพระราชบัญญตัิ
เทศบาลของคุณถวิล ไพรสณฑ กับคณะ เชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ลักขณา ๑๒๐/๓ 
 
  นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายธนิตพล ไชยนันทน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตาก พรรคประชาธิปตย
เปนผูรวมเสนอรางพระราชบัญญัติ กับทานถวิล ไพรสณฑ กับคณะนะครับ โดยที่บทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติเทศบาลตามมาตราที่ ๔๘ และมาตราที่ ๔๔ ซึ่งเห็นวายังไมเหมาะสม
กับสภาวการณปจจุบัน และเปนการที่จํากัดสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิของผูสมัคร 
รับเลือกตั้งและสิทธิของผูใชสิทธิในการเลือกตั้ง และเพื่อความสุจริตและเที่ยงธรรมในการ
เลือกตั้ง จึงหามนายกเทศมนตรีที่พนจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด รักษาการในตําแหนง
ระหวางการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนของการเลือกตั้ง
ของตนเอง เพราะฉะนั้นผมเรียนวากฎหมายฉบับนี้พวกเราก็ไดรวมกันเสนอและก็
เห็นสมควรที่จะไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเทศบาลใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ตอไป ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปเปนรางพระราชบัญญตัิ
ของคุณนิยม วรปญญา กับคณะ เชิญเจาของรางพระราชบัญญัติ 
  

- ๑๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  วชิราภรณ ๑๒๑/๑ 
 
  นายนิยม วรปญญา (ลพบุรี)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม นิยม วรปญญา 
ส.ส. จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชาชน ทานประธานที่เคารพ ผมไดรับการรองเรียนจากที่
ไปเย่ียมเยียนราษฎร ที่ตําบลก็มีการรองเรียนอยากจะใหมีการแกไขพระราชบัญญัติ 
สภาตําบล และก็ไปที่เทศบาล 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เอาเทศบาลกอน ของทาน
เอาเทศบาลกอน  
  นายนิยม วรปญญา (ลพบุรี)  :  เทศบาลกอนนะครับ เทศบาลก็มีสมาชิก
เทศบาลและราษฎรอยากใหมีการแกไขปรับปรุงดังที่ผมเสนอรางพระราชบัญญัติ 
ตอทานประธานไวนะครับ และก็ตอมาก็ขององคการบริหารสวนจังหวัดก็ยังไมคอย 
จะถูกใจก็อยากแกไข ผมก็ไดยกรางตามที่ราษฎรรองเรียน แลวมีนายก อบต. และก็
สมาชิก อบต. ก็ตองการจะใหมีการแกไขปรับปรุงใหม อยากจะมีเหมือนสภาผูแทนราษฎร
นี่ละครับ เลือกแลวก็เลือกประธานสภาผูแทนราษฎร แลวประธานสภาผูแทนราษฎร   
รองประธานสภาผูแทนราษฎร แลวทางประชุมสภาผูแทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรี    
แลวผูบริหาร ทานประธานที่เคารพ อยากใหมีการแสดงวิสัยทัศนเชนเดียวกันกับทาง
วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรเรา กอนที่จะมีการเลือกก็มีการแสดงวิสัยทัศน สวนระยะ
เทอมที่กอนนี้ที่กําหนดใหมี ๒ สมัยติดตอกัน เกินกวานั้นไมไดนะครับ ก็อยากจะใหมี
เปนไปตามความตองการของประชาชน ถาคนไหนเขาเห็นวายังทํางานไดดี มีความ
ซื่อสัตยสุจริต จะสรางความเจริญไดก็ใหไดเลือกตอไปจนกวาประชาชนจะไมเลือก อันนี้
ผมก็เห็นดวย  ก็เลยไดนําเอาคํารองเรียนของราษฎรมารางเปนพระราชบัญญัติ 
ทั้ง ๓ ฉบับนี้ แตก็ตองลอกฎหมายเดิมขึ้นมาเพื่อใหเปนเหตุผลวาทําไม เปนอยางไรถึงวา
ไมดี ก็อยากจะใหทานเพื่อนสมาชิกไดอภิปรายกัน เมื่อเห็นวาที่ผมเสนอไวดีก็ขอใหชวย
สนับสนุนรางพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับนี้ผานดวยครับ สวัสดีครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมอยากจะขอความกรุณา
ปรึกษากับที่ประชุมนะครับ คือรางพระราชบัญญัติเนื้อหาคลายกันทั้ง ๔ ฉบับของ
เทศบาล อยากจะขอความกรุณาอภิปรายสนับสนุนรางพระราชบัญญัติละ ๑ ทาน ๔ ทาน
ก็คงจะพอเพราะเวลามันจํากัด เชิญเจาของรางพระราชบัญญัติแรกกอนครับ ทานใดจะ  



 ๒๗๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  วชิราภรณ ๑๒๑/๒ 
 
อภิปรายครับ ถาไมมีผูอภิปรายก็ถือวาปดการอภิปราย คือรางพระราชบัญญัติที่ ๑ ไมมี 
ผูอภิปรายก็ปดการอภิปราย และรางพระราชบัญญัติที่ ๒ มีไหมครับ รางพระราชบัญญัติ
ที่ ๒ ไมมี ก็รางพระราชบัญญัติที่ ๓  
  นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก)  :  ขออนุญาตทานประธานครับ ผม  
ธนิตพล ไชยนันทน ในฐานะเลขานุการวิปฝายคานครับ ดวยความเคารพทานประธาน 
เทาที่ไดคุยกับทางทานประธานวิปฝายรัฐบาลเมื่อกอนที่จะมีการเลื่อนนําวาระของ
พระราชบัญญัตินี้เขามาก็ไดตกลงกันไววาเราจะเปดเรื่องนี้ไว แลวก็จะมีการเปดให
อภิปรายในการประชุมสภาผูแทนราษฎรในครั้งตอไปคือวันพุธหนา ถาทานประธานปด
อภิปราย 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมเรียนคุณธนิตพล  
ใหทราบนะครับ คือเรามีเร่ืองประชุมรวมรัฐสภา ๔ วันจะจบหรือเปลาก็ไมรูครับ มันตั้ง 
๓๙ ฉบับ ฉะนั้นผมจึงเรียนวาวันนี้ถามีโอกาส ทําอยางไรใหอภิปรายเสร็จ ก็รับหลักการ 
ไปตั้งคณะกรรมาธิการ  ๔  ฉบับนี้ ไวกอน  แลวอันนั้นก็เลื่อนเขาไปในโอกาสหนา  
นี่ความเห็นของผมนะครับ เพื่อไมใหเสียเวลา 
  นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก)  :  ดวยความเคารพครับทานประธาน คือ
ผมเขาใจวาที่เราไดตกลงกันไวเพื่อใหสภาไดทํางานตอไปไดนะครับ ทางประธานวิป
ฝายรัฐบาลไดตกลงกันไวอยางนี้ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมไมขัดของ เอาอยางนั้น 
ก็ได ไมขัดของ  
  นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก)  :  เพราะฉะนั้นอยากจะใหทานประธาน 
ไดชวยพิจารณาครับวาขอใหดําเนินไปตามที่วิปทั้ง ๒ ฝายไดตกลงกันไวครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ แตวาถาไมได
พิจารณาในวันพุธอยามาโทษประธานสภาผูแทนราษฎรนะครับ ------------------------------ 
 

- ๑๒๒/๑ 
 



 ๒๗๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 วัชรี ๑๒๒/๑ 
 
กระผมเรียนใหทราบอยางนี้ อาจจะไปเปนสมัยประชุมวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ ก็ได 
เมื่อมีมติอยางนี้แลว ผมเห็นใจวิปทั้ง ๒ ฝายไดตกลงกันแลวนะครับ ผมถือวาเราไดคาง
การพจิารณา แลวเลื่อนการพิจารณาออกไปคราวหนา ขอปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
_____________________ 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปร่ือง   รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  นางสาวยุพา  ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม

  นายสมบัติ  จันทรไพจิตร  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๕ 
  นางวัฒนี  อุดมภักดี   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางชัญญาภัค  ทองมา  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา  ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๕)

  นางณัฐชนก  วงษนิล   นางศิริลักษณ  สุวัตถี 
  นางศิริลักษณ  ภูติพงศโสภณ  นางนภัสสร  สุขเสริม 
  นางสาวสาริศา  สิงหเมธา  นางสาวสุทธิกานต  ม่ันนุช 

นางสาวนภา  วีรยุทธโกศล  นางสาวจิตตานันท  เลิศวิมลชัยศิริ 
  นางเพทาย  เรือนเรือง   นางสาวลักขณา  อนุอัน 
  นางสาววชิราภรณ  นันลังค  นางวัชรี  สะหาบ  
  นางสาวศิริวรรณ  สมัยสมภพ 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
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